
การประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  4  ครั้งที่  1  ประจำปี  2566 

วันพฤหัสบดีที่  30  พฤศจิกายน  2566  เวลา  09.30  น. 
ณ   ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 

………………………........ 
ผู้มาประชุม 
1. นายโฆษิต    ธีรกุล   ประธานสภาเทศบาล 
2. นายกฤษฎา    เวียงวะลัย  รองประธานสภาเทศบาล 
3. นายนพดล  แก้วพูล   สมาชิกสภาเทศบาล 
4. นายสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาล 
5. นายจำลอง  ใจไหว   สมาชิกสภาเทศบาล 
6. นายชญาดล  ฆารเจริญ  สมาชิกสภาเทศบาล 
7. นายสุขุม  เบญจมาศ  สมาชิกสภาเทศบาล 
8. ว่าที่ร้อยตรีธนัท แสงใส   สมาชิกสภาเทศบาล 
9. นายณัฐณรงค์  สนศร ี   สมาชิกสภาเทศบาล 
10. นายสุโรจน์  แสงโสภาพรรณ  สมาชิกสภาเทศบาล 
11. นายจีระพงษ์ ชิ้นฮะง้อ   สมาชิกสภาเทศบาล 
12. นายอาคม  สำราญเนตร  สมาชิกสภาเทศบาล 
13. นายสมศักดิ์  เวียงวะลัย  สมาชิกสภาเทศบาล 
14. นายสมบัติ  หนูปัทยา  สมาชิกสภาเทศบาล 
15. นางสาวจำลอง ภูเต้านาค  สมาชิกสภาเทศบาล 
16. นายอภิวัฒน์  ปะกิทัง   เลขานุการสภาเทศบาล 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายกานต์  ฆารไสว   สมาชิกสภาเทศบาล   ลากิจ 
2. นายอภิชัย    น้ำจันทร์  สมาชิกสภาเทศบาล   ลาป่วย 
3. นายลิขิตร  จงสมชัย   สมาชิกสภาเทศบาล   ลากิจ 
 

ผู้เข้าประชุม 
๑. นายจารุวัฒน์   บุญเพ่ิม   นายกเทศมนตรี 
2. นายมานิต  ไชยศิวามงคล  รองนายกเทศมนตรี    
3. นายนพสิทธิ์  กุลเจริญวิรัตน์  รองนายกเทศมนตรี               
4. นางสาวศิรินันท ์ หล่อตระกูล  รองนายกเทศมนตรี 
5. นายสมัชชา  กองฤทธิ์   ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
6. นายวิวรรธน์   เชิญตระกูลปพัฒน์ เลขานุการนายกเทศมนตรี 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายนิติธรรม  รัตนานิคม  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
 

 เจ้าหน้าที่สภาเทศบาล 
๑. นางสาวพิมพ์พิชชา อ่อนณะนัย  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล  
2. นางสาวจันทร์ตรี กอสัตย์   หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
3. นางสาวปริยาภรณ์     ศิริพานิช   นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
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ผู้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาล 
1. นายพรประสิทธิ์ รัตนวิชัย   ปลัดเทศบาล 
2. นางสังวาลย์  สีแพนบาล  ผอ.สำนักคลัง 
3. นางสาวศิวิมล  มงคลสินธุ์  ผอ.กองสวัสดิการสังคม 
4. จ.ส.อ.สมชาย   โสมนัสนานนท์  ผอ.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
5. นายสมชาย  ไชยเดช   ผอ.ส่วนส่งเสริมสาธารณสุขฯ 
6.  นางวัชร ี   คำเดช   ผอ.โรงเรียนเทศบาล 1 
7. นายมานิต    เหลื่อมกุมาร  ผอ.โรงเรียนเทศบาล  4  
8. นางลักขณา  คันธสม   รก.ผอ.โรงเรียนเทศบาล  2    
9. นางจริยา   พงษ์พันธุ์นา  รก.ผอ.โรงเรียนเทศบาล  3 
10. นายมานิต    เหลื่อมกุมาร  ผอ.โรงเรียนเทศบาล  4  
11. นางสาวภัทรวดี พัฒนโพธิ์  รก.ผอ.โรงเรียนเทศบาล 5 
12. นางสาวพิมพิกา จันทไทย  รก.ผอ.โรงเรียนเทศบาล  6 
13. นางวชิราภรณ์ อันเสน   รก.หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 

ฯลฯ 
เริ่มประชุมเวลา  09.๓0  น. 
 

นายอภิวัฒน์  ปะกิทัง  เลขานุการสภาเทศบาล  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล บัดนี้สมาชิกสภา
เทศบาลได้มาครบองค์ประชุมแล้ว  จึงขอเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ์  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและเปิดการประชุมสภาเทศบาล 
สมัยสามัญ  สมัยที่  4  ครั้งที่ 1  ประจำปี  2566  เพ่ือประชุมตามระเบียบ
ต่อไป 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เรียนท่านสมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ทุกท่าน ท่าน
นายกเทศมนตรีพร้อมคณะผู้บริหาร และท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน เมื่อสมาชิก
มาครบองค์ประชุมแล้ว  ผมขอเปิดประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ สมัยที่  
4  ครั้งที่  1  ประจำปี  2566  จะดำเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระที่
ได้แจ้งให้ท่านทราบแล้ว  ต่อไปขอเรียนเชิญเลขานุการสภาอ่านประกาศสภา
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  

นายอภิวัฒน์  ปะกิทัง  เลขานุการสภาเทศบาล  ประกาศสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  เรื่อง  เรียกประชุม
สภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่  4  ประจำปี  2566  ด้วยสภาเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ์  ได้มีมติในการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้ง
ที่ 1 ประจำปี 2566 เมื่อวันที่  27  กุมภาพันธ์  2566  ได้กำหนดประชุม
สภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที ่  4 ประจำปี 2566 ตั ้งแต ่ว ันที ่  1  
พฤศจิกายน  2566  เป็นต้นไป  มีกำหนดไม่เกิน 30 วัน อาศัยอำนาจตาม
ความในมาตรา 25  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2496  แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ.2565  ข้อ 22 จึงเรียกประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่  
4  ประจำปี 2566  ตั ้งแต่วันที ่ 1 พฤศจิกายน 2566  ถึงวันที ่  30  
พฤศจิกายน  2566  จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน  ประกาศ ณ  วันที่ 
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26 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2566 ลงชื่อ นายโฆษิต ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ์ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ขอขอบคุณท่านเลขานุการสภาเทศบาล  ที่ได้อ่านประกาศเรียก
ประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่  4  ครั้งที่  1  ประจำปี  2566  
และต่อไปผมจะดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  การประชุมที่ได้แจ้งให้
ท่านทราบแล้ว 
 

ระเบียบวาระที่ 1  เร่ือง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  1  เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่

ประชุม  เรื่องที่  1  ได้รับหนังสือจากนายกเทศมนตรีเรื่องขอส่งแผนพัฒนา
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2566 – 2570 ฉบับทบทวนครั้งที่ 1 พ.ศ. 
2566 แก้ไขครั ้งที ่ 2 พ.ศ. 2566 เรื ่องที ่ 2 ขอส่งแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ฉบับแก้ไขครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 เอกสารได้
วางที่โต๊ะสมาชิกทุกท่านแล้วนะครับ แจ้งเพื่อทราบครับ เรื่องที่ 3 เรื่องได้รับ
หนังสือจากนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ฉบับลงวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2566 เรื ่องมอบหมายให้รองนายก ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เลขานุการ
นายกเทศนมนตรี และพนักงานเทศบาลรายชี้แจงในการประชุมในวันนี้นะ
ครับ กระผมอนุญาตครับ เรื่องท่ี 4 ได้รับการโอนย้ายพนักงานเทศบาลจำนวน 
2 ราย 1.นางสาวศศิวิมล มงคลสินธุ์ ตำแหน่งผู้อำนวยการกองสวัสดิการ
สังคมและนักบริหารงานสังคมระดับกลาง สังกัดเทศบาลเมืองกุฉินาราย ณ์  
อำเภอเมืองกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกอง
สวัสดิการสังคมและนักบริหารงานสังคมระดับกลาง  สังกัดกองสวัสดิการ
สังคมเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์ 2.นายกิตติชัย ถียัน ข้าราชการครู ค.ศ.1 
โรงเรียนวัดประดิษฐาราม สำนักงานเขตธนบุรี สังกัดกรุงเทพมหานคร มา
บรรจุแต่งตั้งมาเป็นพนักงานครูเทศบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ตำแหน่งครู
ระดับ ค.ศ.1 โรงเรียนเทศบาล 4 เฉลิมพระเกียรติสำนักการศึกษาเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ์ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ยินดีต้อนรับทั้งสอง
ท่านนะครับ 

     

ระเบียบวาระที่  2  เร่ือง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
  -  สมัยสามัญ สมัยที่ 4 คร้ังที่ 1 ประจำปี 2567 
   เมื่อวันพฤหัสบดีที่  29  กุมภาพันธ์  2567  

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุม
สภาเทศบาล  สมัยสามัญ สมัยที ่ 4 ครั ้งที่ 1 ประจำปี 2567 เมื ่อวัน
พฤหัสบดีที ่ 29 กุมภาพันธ์ 2567  ขอเรียนเชิญคณะกรรมการสามัญประจำ
สภาเทศบาล  ที่ทำหน้าที่ตรวจรายงานการประชุม  ขอเรียนเชิญท่านกฤษฎา  
เวียงวะลัยครับ 

นายกฤษฎา  เวียงวะลัย   รองประธานสภาเทศบาล  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้
ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมนายกฤษฎา  เวียงวะลัย  ขอเสนอรายงานการ
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ตรวจรายงานการประชุม   ดังนี้   คณะกรรมการฯ  ประกอบด้วย  นาย กฤษฎา  
เวียงวะลัย  ประธานกรรมการ  นายณัฐณรงค์  สนศรี  กรรมการ  นายลิขิตร  
จงสมชัย  กรรมการ  นายสมศักดิ์  เวียงวะลัย  กรรมการ  และนางสาวจำลอง  
ภูเต้านาค  กรรมการและเลขานุการ  เพื่อทำหน้าที่ตรวจรายงานการประชุม
สภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่  4 ครั้งที่  1  ประจำปี 2567  เมื่อวันที่  
29  กุมภาพันธ์ 2567  ที่ทีมงานเลขานุการสภาเทศบาล  ได้จัดทำไว้อย่าง
ละเอียดรอบคอบ   ผลการตรวจรายงานการประชุมปรากฏว่าเป็นข้อความที่
ถูกต้อง  ไม่มีข้อความใดที่ต้องแก้ไขเห็นสมควรนำเสนอสภาเทศบาลรับรอง
ต่อไป  ขอบคุณครับ 

นายอาคม สำราญเนตร  สมาชิกสภาเทศบาล    เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
กระผมนายอาคม สำราญเนตร สมาชิกเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์ ขอแก้ไข
ระเบียบวาระการประชุมในหน้าที่ 9 บรรทัดที่ 11 ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่
เสนอใหม่ แก้จาก 5.2 เป็น 5.1 และหน้าที่ 10 บรรทัดที่ 21 ในส่วนของ
นางสาวจำลอง ภูเต้านาค สมาชิกสภาเทศบาล  ขอเปลี่ยนเป็นนายสมศักดิ์ 
เวียงวะลัย ผมจะอ่านข้อความในข้อความเดิม เรียนท่านประธานสภา และ
ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านดิฉันนางสาวจำลอง ภูเต้านาค ขอเปลี่ยนเป็น
นายสมศักดิ ์ เว ียงวะลัย สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์ ขอเสนอใน
ข้อความเดิมคือ  นายสมศักดิ์  เวียงวะลัย    ขอเปลี่ยนเป็น  นางสาวจำลอง 
ภูเต้านาค สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เป็นคณะกรรมการจัดระเบียบ
จำหน่ายสินค้าและคัดเลือกผู ้จำหน่ายสินค้าและต่อไปมาข้อความที่ท่าน
ประธานสภาได้พูดต่อที่ประชุมนะครับคือ บรรทัดที่ 3 ที่ประชุมเห็นชอบให้
นายสมศักดิ์ เวียงวะลัย สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ขอเปลี่ยนเป็น
นางสาวจำลอง ภูเต้านาค ครับ  

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   มีท่านสมาชิกท่านใด จะแก้ไขรายงานการประชุม ขอเรียนเชิญ
ครับ  เมื่อไม่มีท่านผู้ใดแก้ไข  ผมขอถามมติที่ประชุมว่าท่านสมาชิกท่านใด
เห็นชอบให้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล กรุณายกมือ (สมาชิก
รับรองจำนวน 14 ท่าน) 14 เสียง ไม่รับรองจำนวน - ไม่มี - ท่าน งดออก
เสียง 1 เสียง ลากิจ 2 ท่าน ลาป่วย 1 ท่าน 

 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  3  เร่ือง  กระทู้ถามคณะผู้บริหาร 
            -  นายสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะ 
นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  3  เรื่องกระทู้ถามคณะผู้บริหาร  

กระทู้ถาม  นายสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะเชิญครับ 
นายสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาล    ท่านประธานที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ 

กระผมนายสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เขต 1 
ขอกระทู้เรียนถามท่านประธานผ่านไปยังผู้บริหารดังต่อไปนี้ ผมอยากที่จะ
ทราบว่าทั้งท่ีทางเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ได้ขอกู้เงิน 37 ล้านบาทผ่านทางสภา
เทศบาล เพื่อนำมาทำการก่อสร้างศูนย์เครื่องจักรกลแห่งใหม่ของสำนักงาน
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สาธารณสุขทั้งปัจจุบันได้ดำเนินการก่อสร้างไปถึงไหนแล้ว และจะแล้วเสร็จ
สามารถที่เปิดใช้ได้เม่ือไหร่ 

นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรี  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ  
ทุกท่าน  ผมจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ครับ เกี่ยวกับ
เรื ่องโครงการที ่เราขอกู ้เงินจากกองทุน กสท คือกองทุนส่งเสริมกิจการ
เทศบาล ทางคณะผู้บริหารเสนอเข้าที่ประชุมเพื่อที่ขอกู้ เงิน 37 ล้านบาท  
แต่พอมีการจัดซื้อ จัดจ้าง มีการแข่งขันทางราคาผู้ที่ได้รับสิทธิ ในการประมูล
ได้ก็คือเสนอราคาแค่ 31 ล้านบาท และก็ในการขอกู้เงิน 37 ล้านบาท แต่
เป็นเงินที่ใช้จ่ายจริงแค่ 31 ล้านบาท ฉะนั้นยอดเงินกู้ของเราจะเหลือแค่ 31 
ล้านบาท ประหยัดไปประมาณ 6 ล้านบาทเศษนะครับ ส่วนการก่อสร้างเรา
สามารถเบิกได้เมื่อไหร่  ขออนุญาตให้ทางคณะกรรมการ ประธานกรรมการ
ตรวจการจ้างท่านอภิวัฒน์ เป็นผู ้ตอบครับ เพราะว่าเป็นคนไปติดตาม
ตรวจสอบอยู่ตลอดเวลา ขออนุญาติท่านประธานครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ขอเรียนเชิญท่านอภิวัฒน์ ปะกิทัง 
นายอภิวัฒน์  ปะกิทัง  เลขานุการสภาเทศบาล   เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภา

เทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ตามที ่ท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่าน      
สิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะ ได้สอบถามเกี่ยวกับการก่อสร้างศูนย์เครื่องจักรกลแห่ง
ใหม่ของสาธารณสุขครับ ผมอภิวัฒน์ ปะกิทัง ในนามรองปลัดเทศบาล ในนาม
ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุนะครับ โครงการก่อสร้างศูนย์เครื่องจักรสำนัก
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ได้มีการประกวดราคาด้วย
อิเล็กทรอนิกส์นะครับ ราคากลาง 31 ,220,260.90 บาท มีการสู้ราคาใน
ผู้รับจ้างราคา 31,790,000 บาท ทำให้ประหยัดราคางบประมาณเกือบ 
5,232,260.90 บาท เริ่มสัญญาในวันที่ 23 สิงหาคม 2565 สิ้นสุดสัญญา 
28 กันยายน 2566 ขณะนี้สิ้นสุดสัญญาจ้างแล้วนะครับ โดยคิดค่าปรับวัน
ละ 31,790 บาท ปัจจุบันผู ้รับจ้างปฏิบัติงานได้ทั ้งหมดประมาณ 95 
เปอร์เซ็นต์ของงาน มีการเบิกจ่ายไปแล้ว 22 งวดนะครับ คิดเป็นเงินประมาณ 
26 ล้านบาท คงเหลือ 7 งวดสุดท้ายนะครับประมาณ 5 ล้านบาท คาดว่าจะ
แล้วเสร็จและสามารถเปิดใช้งานได้ในเดือนธันวาคม 2566   

นายสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกผู้ทรง
เกียรติทุกท่าน  ตามสิทธิอำนาจหน้าที่ที่พึงมีของสมาชิกสภาฝ่ายนิติบัญญัติ 
กระผมก็ได้ติดตาม ตรวจสอบสอบถามก็เป็นที่น่าพอใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็น
หลายๆ อย่างเช่น ห้องพักอาศัยของพนักงานหรูหราตั้ง 41 ห้อง ถนน น้ำ ไฟ 
พร้อมท่านประธานครับ ที่ดินตรงบริเวณแห่งนี้ผมเห็นมานานแล้วนะครับท่าน
ประธานกว้างใหญ่มากเพราะเคยเป็นสนามบินเก่ามาก่อนที่ผ่านมาก็ไม่มีใคร
หน่วยงานใดที่มองเห็นประโยชน์คุณค่าสำคัญของที่ดินตรงนี้เลยทั้ง ๆ ที่อยู่ใน
เขตเทศบาล  ก็ต้องขอชื่นชมนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์   ท่านจารุวัฒน์ 
บุญเพ่ิม ขออนุญาตผมเอ๋ยนามนะครับท่าน ที่มี vision วิสัยทัศน์ที่ล้ำเลิศยิ่งที่
ได้มองเห็นคุณค่าประโยชน์อนาคตของพ้ืนที่ตรงนี้ได้เป็นอย่างดีท่านก็ได้นำมา
พัฒนาปรับปรุงสร้างสรรค์ สร้างประโยชน์ให้กับทางเทศบาลได้เป็นอย่างดี
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เยี ่ยมจากของที ่ไม่มีค่า ไม่มีราคา ไม่มีประโยชน์ก็กลายเป็นของที ่มีค่ามี
ประโยชน์ มหาศาลอย่างแท้จริงครับท่านประธาน ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ท่านสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะ  คงพอใจกับคำตอบแล้วนะครับ 
 

ระเบียบวาระที่  4  เร่ือง  ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  4  เรื่อง  ที่คณะกรรมการที่สภา

ท้องถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว 
  - ไม่มี - 

 

ระเบียบวาระที่  5  เร่ือง  ที่เสนอใหม่ 
           (5.1) ญัตติขอความเห็นชอบ ในการรับโอนระบบสัญญาณ 
                   ไฟจราจร  
นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล    ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรี 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรี   เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ

ทุกท่าน กระผมนายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ขอ
เสนอ ญัตติขอความเห็นชอบ ในการร ับโอนระบบสัญญาณไฟจราจร  
หลักการ   ขอความเห ็นชอบ ในการร ับโอนระบบส ัญญาณไฟจราจร 
ประกอบด้วย สัญญาณไฟจราจรทางแยก บริเวณจุดตัดของถนนเลียบคลอง
ชลประทานตัดกับถนนกุดยางสามัคคี จากสำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๑๖ 
(กาฬสินธุ์) จำนวน ๑ แห่ง โดยมี ตู้ควบคุม(Controller) จำนวน ๑ ตู้ เสา
ไฟฟ้าสัญญาณแบบธรรมดา จำนวน ๓ ต้น เสาไฟสัญญาณแบบสูง (Mast-
Arm) จำนวน ๔ ต้น หัวไฟฟ้าแบบ LED จำนวน ๔ ดวงโคม (แบบ ตัว L) 
Backing Board  ขนาด  4-0 300 มม.  จำนวน  8  ชุด  เหตุผล  ด้วย 
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้รับการประสานงานจากสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 
๑๖ (กาฬสินธุ์) จะดำเนินการถ่ายโอนระบบสัญญาณไฟจราจรให้เทศบาล
เมืองกาฬสินธุ์ เพ่ือใช้ในการจัดระเบียบการจราจร ซึ่งในกรณีที่มีผู้อุทิศพัสดุให้
เป็นกรรมสิทธิ์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุ
หรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น ถ้าการกระทำดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือมีภาระติด
พัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้นๆ ได้ต่อเมื่อได้รับ
ความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/1628 ลว 4 มิถุนายน ๒๕61 ข้อ 1 ดังนั้น 
เพื่อให้เป็นตามขั้นตอนกระบวนการในการดำเนินการรับโอนทรัพย์สิน จาก
สำนักงานทางหลวงชนบทที ่ ๑๖ (กาฬสินธุ์) จึงขอเสนอญัตติขอความ
เห็นชอบในการรับโอนระบบสัญญาณไฟจราจร ประกอบด้วย สัญญาณไฟ
จราจรทางแยก บริเวณจุดตัดของถนนเลียบคลองชลประทานกับถนนกุดยาง
สามัคคี จำนวน ๑ แห่ง ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป  กระผมขออนุญาตอธิบายนิด
หนึ่งครับหลังจากท่ีเราทราบว่าทางกรมทางหลวงชนบทมีแผนที่จะดำเนินการ
ก่อสร้างถนนเลียบคลองชลประทานจุดตัดตรงนี้เป็นจุดที่มีปัญหาเกิดอุบัติเหตุ
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เป็นอย่างยิ่งนะครับ ทางเจ้าหน้าที่ของเทศบาลประสานไปยังทางหลวงชนบท
เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพ่ีน้องประชาชนจึงได้ขอให้
เขาเพ่ิมเติมสัญญาณไฟจราจรให้กับเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์เพ่ือความปลอดภัย
ด้วย ซึ่งทางหลวงชนบทก็ได้ดำเนินการให้แต่เมื่อได้ติดตั้งเรียบร้อยแล้วจะต้อง
มีการเชื่อมต่อกระแสไฟฟ้าซึ่งเป็นไฟฟ้าสาธารณะของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 
ดังนั้น ทางหลวงชนบทจะต้องยกกรรมสิทธิ์ซึ ่งเป็นครุภัณฑ์ให้กับเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ์เพื่อที่จะได้ต่อสัญญาไฟฟ้าซึ่งเป็นการรับครุภัณฑ์ที่มีเงื่อนไขใน
การรับโอนนะครับหลังจากที่ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็
สามารถป้องกันชีวิตและทรัพย์สินเมื่อมีสัญญาณไฟจราจรก็มีการให้ไฟเขียว
ไฟแดงสัญญาณที่ถูกต้องก็จะลดอุบัติเหตุต่อไป แล้วในปี 2567 นะครับ
เทศบาลได้รับเงินอุดหนุน ทางเราขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากสำนัก
งบประมาณแผ่นดินและเพิ่มเติมไป 1,400,000 บาท ที่ปรากฏอยู่ในเทศ
บัญญัติงบประมาณ ตอนนี้ก็ได้รับการยืนยันจากสำนักงบว่าโครงการอุดหนุน
เฉพาะกิจที่เราได้รับสนับสนุนจำนวน 12,000,000 ล้านบาทเศษ บวกกับ
เทศบาลล้านบาทเศษก็ตกเป็นประมาณ สิบสี่ล้านบาทจะเป็นการก่อสร้าง
ปรับปรุงถนนทางเข้าจากเขตของเราก็คือบริเวณจุดตัดตรงนี้ถึงหัวสะพานวัด
ใต้เป็นการปรับปรุงทำถนนใหม่ทั้งหมดครับขอเรียนให้ที่ประชุมทราบครับก็
ในส่วนของครุภัณฑ์ไฟจราจรก็ขอความเห็นชอบจากท่ีประชุมครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล    เชิญท่านสมาชิกอภิปราย  เชิญท่านนพดล  แก้วพูล ครับ 
นายนพดล  แก้วพูล  สมาชิกสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกและท่านที่เคารพทุก

ท่านครับ เป็นสิ่งที่ดีมากนะครับที่มีหลายหน่วยงานที่เห็นความสำคัญอยากจะ
พัฒนากาฬสินธุ์ของเราซึ่งก็ได้ชื่อว่าเมืองเล็กๆ เป็นทางผ่านเขาจะมาเขาจะไป
มุกดาหาร นครพนม หรืออะไรก็ผ่านบ้านเราแล้วก็ไปพักที่ อื ่น เวลากลับ
แทนที่จะดูของเราพักของเราก็ไปนอนที่ขอนแก่น สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราควร
ได้รับความภูมิใจก็ที่มีหน่วยงานต่าง ๆ ที่เห็นความสำคัญโดยเฉพาะอย่างฮิม
น้ำปาวอย่างนี้ก็มีการสร้างฟุตบาทป้องกันริมตลิ่งก็บรรยากาศหลายๆ อย่างก็
ดีขึ้นและสิ่งหนึ่งที่ผมเป็นห่วง ไฟจราจรที่เรามีอยู่บางแห่งที่เราใช้ไม่ได้เราไม่
ทราบว่าเราได้ตั้งงบประมาณหรือมีงบประมาณหรือไม่ ผมก็ยังไม่ทราบพอได้
ทราบว่าครั้งที่แล้วที่ผ่านมาเราก็ขอรับสนับสนุนจากขนส่งจังหวัดนะครับเป็น
เงินที่ประมูลเลขทะเบียนรถสวยงามและก็เขาก็ยินดีให้เรานะครับแต่บางแห่ง
ก็จะใช้ไม่ได้เฉพาะยกตัวอย่างครับท่านนายกครับตรงถนนพรรณาตัดกับถนน
โสมพะมิตรตรงร้านอีสมายด์ช้อปมันเป็นไฟ 3 ดวงจริงแต่มันจะมีเฉพาะตรงที่
เป็นไฟกระพริบเท่านั้นเอง แดงเขียวใช้ไม่ได้เลยเพราะว่าเราไม่ใช้ก็ไม่ทราบ
นะครับ ถ้าเราไม่ใช้ตรงนี้เราเอาไปใช้ในจุดที่สำคัญเปลี่ยนตัวเฉพาะไฟเตือน
ได้ไหมหรือยังไงหรือต้องใช้งบประมาณยังไงนะครับก็มีหลายแห่งนะครับ
บางครั้งก็เป็นปัญหาก็เข้าใจนะครับ แต่ว่าหลายแห่งก็ยังใช้ไม่ได้นะครับบาง
แห่งก็เปิดเฉพาะไฟบางครั้ง เดี๋ยวนี้รถเยอะจริงๆ นะครับโดยเฉพาะเวลาเลิก
เรียนหรือเวลาเช้าไปโรงเรียนรถมากเลยครับเดี๋ยวนี้ ฝากท่านประธานไปยัง
ท่านนายก แล้วเมื ่อกี ้ทราบว่าท่านเร ียนว่าเราจะมีถนนที ่ต ัดกันของ
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ชลประทานมาถึงหน้าวัดใต้เราได้งบมา 14 ล้านบาทเศษเรียนถามท่านนายก
ไปยังท่านประธานไปยังท่านนายกว่าเราไม่ได้ทำจากตรงวงเวียนใช่ไหมครับ
หรือเฉพาะตรงนี้ ถ้าทำจากวงเวียนตอนนี้มันเป็นปัญหาตรงหน้าสวนดอกไม้
ตรงหน้าไฟฟ้าถนนตรงนี้มันชำรุดแต่เราไปซ่อมแซมแล้ว แต่ว่ามันก็ยังไม่ดีขึ้น
เท่าไหร่ แต่ถ้าได้จากตรงนั้นมาก็จะดีนะครับดีมากๆ เลยก็ฝากด้วยนะครับ ไฟ
จราจรที่เป็นปัญหาก็คนที่มีส่วนที่เกี่ยวข้องก็คงจะช่วยกัน ขอบคุณนะครับ
หลายๆ สิ่ง ๆ หลายๆ อย่างที่พวกเราได้รับมาก็มีหน่วยงานต่าง ๆ เราไม่เอาก็
ไม่ได้นะครับท่านนายก เมื่อเขาให้เราก็ต้องเอาแต่ว่าเอาแล้วเราจะต้องมี
งบประมาณตรงไหนมาไว้สำหรับดูแล เดี๋ยวนี้งบประมาณปีนี้ก็คงจะไม่ทราบ
จะได้ตามประมาณการหรือเปล่า ขอบพระคุณนะครับท่านประธาน ท่าน
นายกนะครับ 

นายจารุวัฒน์  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรี   เรียนท่านประธานและท่านสมาชิกครับ ขออนุญาติตอบคำถาม
ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับเมื่อสักครู่เกี่ยวกับเรื่องสัญญาณไฟจราจร ผมก็
คิดเหมือนอย่างกับท่านผมก็อยากปรับปรุงใส่แยกตรงแยกให้มันมีไฟสัญญา
จราจรเพื่อให้เกิดความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินแต่พอมีการลงสำรวจได้รับ
การเสนอขอรับงบประมาณ จุดแยกแยกหนึ่งเป็นล้าน ผมไม่คิดว่าจะแพง
อะไรขนาดนั้นแต่เขาบอกว่าให้ได้มาตรฐานของไฟเขียวไฟแดงของปัจจุบันมัน
จะต้องล้านกว่าบาท แต่ถ้าหากจะให้มีเค้าดาวน์จะต้องแพงขึ้นไปอีก เลขถอย
หลังนี้แหละครับ ไฟที่เรามีอยู่มันเป็นไฟระบบเก่านั่นก็คือเป็นไฟเขียวไฟ
เหลืองไฟแดงไฟเขียวไฟเหลืองไฟเขียวจะเป็นหลอดไฟหลอดเดียวในแต่ละ
โคม แต่ทุกวันนี้จะเป็นระบบ LED ไฟหลอดเดียวที่อยู่ในโคมถ้าหากว่าหลอด
ขาดไฟก็จะไม่ติด แต่ถ้าหากว่าเป็นหลอด LED หลอดใดหลอดหนึ่งขาดแต่
หลอดอ่ืนก็ติดก็ถือว่าใช้ได้ นี่คือระบบไฟจราจรของใหม่ที่มีราคาที่สูงมากแล้ว
เมื่อพิจารณายอดเงินที่จะเอาไปใช้เงินล้าน สองล้านบาท ในระบบที่พี่น้อง
ประชาชนเดือดร้อนนั ่นก็ค ือระบบระบายน้ำและระบบถนนหนทางซึ่ง
ชาวบ้านก็รอตรงนี้มากกว่า ส่วนเรื่องไฟจราจรเราก็เกิดเรื ่องไฟสัญญาณ
กระพริบเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนได้ชะลอเวลาจะเข้าสี่แยก การทำให้เกิด
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเกี่ยวกับเรื่องการใช้รถใช้ถนนขอให้พ่ีน้อง
ประชาชนขับช้าๆ และก็ให้พึงระวังให้ทางซึ่งกันและกัน ถ้าหากสร้างวินัย
ให้กับประชาชนได้ไฟเขียวไฟแดงก็จะไม่มีปัญหาแต่ก็อยู่ที่ระบบของเราว่าจะ
ช่วยแล้วบ้างครั้งเอาไฟเขียวไฟแดงไปไว้ในจุดที่กลางค่ำกลางคืนมันก็จะ
ทำงานตลอดเวลา บางทีคนที่มารอก็รอไม่ได้ก็ก่อเกิดการฝ่าฝืนสัญญาณไฟ 
ซึ่งเราก็พบเห็นอยู่ตลอดเวลาว่าความใจร้อนของผู้ใช้รถใช้ถนนรอไม่ได้ก็จะขับ
ไปเพราะฉะนั้นก็มีทั ้งคุณมีทั ้งโทษสำหรับไฟสัญญาณจราจรนะครับ เรา
จะต้องเลือกใช้ให้เหมาะสม เมื่อราคามันสูงเราจะต้องพิจารณาว่าการที่เราได้
ไฟจากที่ขอจากสำนักงานขนส่งมา เราก็ขอจากจุดนี้มาเพิ่มแยกประมวลไทล์
แยกลิ้มเคียนฮวดก็เอาไปเปลี่ยนในจุดใหม่อื่น ๆ ถ้าหากว่าเราจะเปลี่ยนโดย
การซื ้อใหม่เราต้องเลือกมาเลยว่าจุดไหนที่เป็นจุดแยกสำคัญๆ เราก็จะ
พิจารณางบประมาณไปซื้อใหม่แล้วก็ถอดของเก่าไปไว้ในจุดที่มีทางสัญจร
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น้อยซึ่งเป็นทางเอกและทางโท ไม่ใช่ว่าทางเอกกับทางเอกตัดกันแต่ทางเอก
กับทางเอกตัดกันจะเหมาะสมอย่างยิ่งในการใช้ไฟสัญญาณจราจร แต่ถ้าเป็น
ทางเอกกับทางโทอย่างนี้นะครับ ในบ้านนอกหรือว่าตามชนบทอย่างนี้นะครับ
เขาไม่มีไฟสัญญาณมันเป็นการใช้ความระมัดระวังของผู้ใช้รถใช้ถนนว่าถ้าหาก
ตัวเองไปทางโทจะต้องชะลอหยุดเพื่อที่จะให้ทางเอกไปก่อนเป็นการเคารพ
กฎจราจรมันก็จะเกิดความปลอดภัยเองก็พยายามอย่างดีที่สุดแล้วนะครับ
ส่วนเกี่ยวกับเรื่องทางเข้าเมืองจริงๆ แล้วตรงสวนสาธารณะไดโนเสาร์ที่เป็นใบ
เสมาเราเคยขอแล้วขอตรงนั้นเข้ามาแต่ว่าแขวงการทางเขาไม่ให้เขาก็ให้ตรง
บริเวณหน้าสำนักงานไฟฟ้าซึ่งเม่ือสักครู่ที่ผมบอกว่าตรงแยกตรงความจริงเมื่อ
อยู่หน้าสำนักงานไฟฟ้าก็ใกล้เคียงกันนะครับ ต่อจากจุดของแขวงการทางก็จะ
เป็นของเราเพราะฉะนั้นจะได้รับการปรับปรุงทั้งหมด และหน้าร้านเพาะพันธุ์
ไม ้ท ี ่ เป ็นทางเข้าของกาฬสินธ ุ ์การกินนะครับก็จะได้ร ับการปร ับปรุง
เช่นเดียวกันนะครับความจริงมันยาวจากตรงนั้นจนถึงสะพานวัดใต้ครับ ก็ขอ
อนุญาตเรียนให้ทางสภารับทราบนะครับ ขอบคุณครับ  

นายโฆษิต  ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล   เชิญท่านสมาชิกอภิปราย  เชิญท่านสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะ ครับ 
นายสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาล   เรียนท่านประธานสภา  ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุก

ท่าน ผมเห็นด้วยครับท่านประธานครับเพราะบริเวณจุดนี้มันเหมาะที่จะมีไฟ
จราจรมานานแล้วครับ เพราะว่ามันมีรถเยอะมากครับท่านประธานเดี๋ยวนี้ยิ่ง
คลองชลประทานของเราขยายถนนรอบเมืองขนาดใหญ่มากแล้วรถมันมาจาก
ที่อ่ืนไปเขื่อนลำปาวมันเยอะมากครับที่ผมคิดว่าควรจะมีมานานแล้วครับท่าน
ประธานครับ ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล   เชิญท่านสมาชิกอภิปราย  เชิญท่านกฤษฎา  เวียงวะลัย ครับ 
นายกฤษฎา  เวียงวะลัย  สมาชิกสภาเทศบาล   กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ

ทุกท่านครับ ขอเสริมท่านสมาชิกที่ผู้อภิปรายเมื่อสักครู่ครับ ท่านสิทธิภรณ์ 
ตุงคะเตชะ ขออนุญาตที่เอ่ยนามนะครับ ถ้าท่านเห็นด้วยกับแยกไฟแดงท่ีจุดนี้
ว่าได้สร้างประโยชน์ให้กับประชาชนทั้งในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ และ
ประชาชนในจังหวัดกาฬสินธุ์ เห็นด้วยครับที่ท่านแจ้งว่ามันเป็นทางผ่านเข้า
ออกของหมู่บ้าน ตำบลลำพานหลายหมู่บ้านซึ่งมีความสำคัญมาก ๆ ครับ 
และมีความรู้สึกปลอดภัยในการใช้ถนนเส้นนี้เป็นอย่างมากครับ ขอเสนอแนะ
นิดหนึ่งครับท่านประธานครับผมใช้เส้นทางนี้ทุกวันๆ เลยครับ เส้นทางจาก
ถนนทำใหม่คลองฮีโร่นี้จะออกมาตรงแยกไฟฟ้านี้ครับ มันจะมีป้ายจราจรป้าย
หนึ่งบอกว่าเลี้ยวซ้ายรอสัญญาณซึ่งตอนเช้ามาเป็นเวลาที่รถเลี้ยวซ้ายให้รอ
สัญญาณรถจะชะลอตัวและติดยาวกันมากครับ ซึ่งผมพิจารณาดูหลายครั้ง
แล้วมองว่าการที่ปล่อยรถไปซ้ายไปเลยโดยธรรมชาติเพราะว่าถนนบริเวณนั้น
กว้างมากน่าจะมีประโยชน์มากกว่าประการแรกนะครับ ส่วนประการที่สอง
เป็นห่วงเป็นใยในส่วนซ่อมแซมการบำรุงรักษาไม่ทราบว่าเรามีความพร้อม
มากน้อยแค่ไหนในเรื่องของการรักษาไฟจราจรในจุดนี้ เพราะว่าผมมองว่ามี
ความสำคัญมากครับ ขอบคุณครับ 



                                                                     - ๑๐ - 

 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล    มีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีก  ขอเรียนเชิญครับ  เมื่อไม่
มีท่านสมาชิกอภิปราย ผมขอถามมติที่ประชุมว่าท่านใดเห็นชอบในการรับโอน
ระบบสัญญาณไฟจราจร กรุณายกมือ (สมาชิกรับรองจำนวน 14 ท่าน) 14 
เสียง ไม่รับรองจำนวน - ไม่มี - ท่าน งดออกเสียง 1 เสียง ลากิจ 2 ท่าน ลา
ป่วย 1 ท่าน 

        

(5.2) ญัตติขออนุมัติจ ัดซื ้อครุภัณฑ์ศูนย์บริการสาธารณสุข                    
แห่งที่ 1 (ซอยน้ำทิพย์)  ปี  2567  

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล    ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรี 
นายจารุวัฒน์  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรี   เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ

ทุกท่าน  กระผมนายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์  
ขอเสนอ  ญัตติขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์ศูนย์บริการสาธารณสุข  แห่งที่ 1 
(ซอยน้ำทิพย์)  ปี  2567  โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ หลักการ เพ่ือ
อนุมัติจ่ายเงินบำรุงศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ แห่งที่ 1 
(ซอยน้ำทิพย์)  ในการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่
ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 1 (ซอย
น้ำทิพย์)  ดังรายการต่อไปนี้  1.  โต๊ะประชุมขนาด 14 ที่นั ่ง (แบบวงรี) 
ขนาด 420x200x75 ซม. จำนวน 1 ตัว ราคา 31,500 บาท ๒. ตู้เคา
เตอร์อะลูมิเนียมหินแกรนิตเก็บภาชนะ ขนาด 153x59.5x188 ซม. 
จำนวน 1 ตัว ราคา 28,000 บาท 3. เครื่องทำน้ำเย็น รุ่น SB-C9 จำนวน 
๑ เครื่อง ราคา ๘,๖๐๐ บาท ตัวเครื่องทั้งภายในภายนอกทำด้วยวัสดุหรือ
โลหะไม่เป็นสนิม ถังบรรจุน้ำภายในทำด้วยสแตนเลส ไร้สารตะก่ัว มีอุปกรณ์
ควบคุมการเปิด ปิดน้ำ ระบบตัดไฟอัตโนมัติ 4. เก้าอี้สำนักงานพนักพิงสูง 
จำนวน 3 ตัว ราคาตัวละ 3 ,200 บาท รวมเป็นเงิน 9 ,600 บาท  5. 
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 20,200 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 7 เครื่อง 
ราคาเคร ื ่ องละ 30 ,890 บาท รวมเป ็นเง ิน 216 ,230 บาท 6. 
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 13,200 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง 
ราคาเครื่องละ 23,400 บาท  7. เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,400 บีทียู
พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ  25 ,700 บาท  8. เก้าอี้นั่ง
คอย 4 ที่นั่ง (เหล็ก) กว้าง 68 ยาว 238 สูง 78 ซม. คานรับน้ำหนักหนา 
1.8 มิล. จำนวน 4 ชุด ราคาชุดละ 5 ,500 บาท รวมเป็นเงิน 22,000 
บาท 9. ไมโครเวฟ ขนาด 20 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง ราคา 1 ,900 บาท 
10. เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติแบบสอดแขน จำนวน 1 เครื่อง ราคา 
68,000 บาท 11. เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจแบบอัตโนมัติ (AED) จำนวน 
1 เครื่อง ราคา 68,000 บาท 12. เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ รุ่น 
OMRON BP HEM-7156-A จำนวน 4 เครื่อง ราคาเครื่องละ 2,500 บาท 
รวมเป็นเงิน 10,000 บาท  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 512,930 บาท (ห้าแสน
หนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยสามสิบบาทถ้วน) เหตุผล ศูนย์บริการสาธารณสุข
แห่งที่ 1  (ซอยน้ำทิพย์)  เปิดให้บริการด้านการรักษาพยาบาลมากกว่า 20 
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ปี ทำให้ครุภัณฑ์บางประเภทเกิดความเสียหายไม่คุ้มค่าการซ่อมแซม และ
เพื่อเป็นการพัฒนาให้การบริการที่เหมาะสม เกิดความพึงพอใจต่อผู้มารับ
บริการและความสะดวกต่อเจ้าหน้าที่ผู ้ปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว ่าด ้วยเง ินบำร ุงโรงพยาบาลและหน่วยบร ิการ
สาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ข้อ 6 
(5) วรรคสอง การใช้จ่ายเงินบำรุงตาม (5) ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ของโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขและมีแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง
โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ให้เสนอ
ผู ้บริหารท้องถิ ่นให้ความเห็นชอบแล้วเสนอให้สภาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอนุมัติ ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2566 มียอดเงินคงเหลือในบัญชีเงิน
บำร ุ งศ ูนย ์บร ิ การสาธารณส ุขแห ่ งที่  1  (ซอยน ้ ำท ิพย ์ )  จำนวน 
3,716,194.30 บาท (สามล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นหกพันหนึ่งร้อยเก้าสิบสี่
บาทสามสิบสตางค์) ดังนั้น จึงเสนอญัตติขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ ์ขอได้โปรด
นำเสนอต่อสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เพ่ือพิจารณาอนุญาตต่อไป  ขอบคุณ
ครับ  ผมขออนุญาตเรียนเพ่ิมเติมนะครับ ก็สืบเนื่องมาจากว่าเราได้อนุมัติให้
มีการต่อเติมอาคารของศูนย์สาธารณสุข แห่งที่ 1 ไปแล้วนะครับ แล้วพอต่อ
เติมอาคารเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตัวพนักงานของเทศบาลก็อยากจะได้ปรับปรุง
ทั้งโต๊ะ เก้าอ้ี เครื่องปรับอากาศ พร้อมอุปกรณ์ในการบริการพ่ีน้องประชาชน
ที่จำเป็นในการใช้ทุกๆ วันซึ่งศูนย์ก็ได้รับเงินอุดหนุนจากทางเงินบำรุงของ
สาธารณสุขเป็นเงินของศูนย์เองซึ่งได้รับการถ่ายโอนมาจากโรงพยาบาล
กาฬสินธุ์ ตามจำนวนที่ทางเทศบาลบริการเป็นรายบุคคลเราบริการกี่รายกี่
คนโรงพยาบาลก็จะจัดสรรเงินมาให้  ระบบการเก็บเงินก็จะอยู่เป็นเงินบำรุง
ของศูนย์สาธารณสุข เพราะฉะนั้นเมื ่อศูนย์มีเงินศูนย์อยากจะปรับปรุง
อยากจะซื้อเครื่องไม้เครื่องมือเพื่อความสะดวกสบายในการบริการพี่น้อง
ประชาชนในระดับความสะดวกยิ่งขึ้น  พร้อมกับเครื่องเก่าที่มีอยู่ก็ชำรุดทรุด
โทรมและก็ไม่ได้จัดซื้อจัดจ้างมานานทุกท่านก็คงจะทราบว่าแต่ละครั้งของ
ศูนย์บริการสาธารณสุขถ้าจะซื้อจะทำอะไรก็ต่อขออนุมัติต่อสภาเมื่อคราวที่
แล้วทางสภาก็ให้ความเห็นชอบในการปรับปรุงต่อเติมอาคารครั้งนี้ก็ขอ
อนุมัติใช้เงินของตัวเองเพื ่อที ่จะจัดซื ้อครุภัณฑ์  จึงเรียนมาเพื ่อความ
พิจารณาครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล    เชิญท่านสมาชิกอภิปราย  เชิญท่านนพดล  แก้วพูล ครับ 
นายนพดล  แก้วพูล  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิก ท่านผู้ทรงเกียรติที่เคารพ

ทุกท่านกระผมนพดล แก้วพูล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เขต 1 
ยินดีด้วยนะครับที่ได้รับการชื่นชมจากพ่ีน้องประชาชนวันนั้นคุณยายที่อยู่ใน
วัดก็ถามว่าไปไหนคุณยาย คุณยายบอกจะไปหาหมอมันไม่รอนานเหรอยาย
ก็ถามกันด้วยความสนิมสนมไม่นานจะไปศูนย์ของเราที่ดับเพลิงก็ไปตรงนี้ก็
สะดวกดีอาจารย์ไม่ต้องรอนานมากมายอะไรนักก็ได้รับการชื่นชมนะครับ 
เพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆ ที่มันเป็นสิ่งที่ให้บริการพี่น้องประชาชนด้วยสิ่งที่เป็น
อุปกรณ์ที่มีคุณภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนจะเห็น
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ว่าที่ทางคณะผู้บริหารขอมาแต่ละครั้งในเรื่องของการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จะ
ไปให้บริการพี่น้องประชาชนผมไม่เคยขัดข้องสักครั้งนะครับ ตามที่ทาง
เทศบาลหรือผู้บริหารขอมาเพราะมันเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของการ
บริหารและผู้ที่ปฏิบัติงานพี่น้องประชาชนได้รับการดูแลซึ่งสิ ่งนี้เป็นสิ่งที่
สำคัญที่สุดคือความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐแต่ก็ไม่มีใครหลีกพ้นไปได้
เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำนี้ถือว่าเป็นคุโณปการให้กับพี่น้องประชาชนคนที่จะ
เข้ามาเพื่อเป็นตัวแทนประชาชนก็ต้องอ้างประชาชนนั้นแหละที่เข้ามาแล้ว
จะทำให้พ่ีน้องประชาชนได้มากน้อยแค่ไหนเป็นสิ่งที่พวกเราตระหนัก ฉะนั้น
ในการขอแต่ละครั้งเงินก็เป็นเงินของเราที่เป็นเงินบำรุงนะครับที่เราสะสมไว้
ครั้งนี้ใช้ไปห้าแสนกว่าบาทก็ยังเหลือสามล้านเศษอยู่นะครับ ถือว่าไม่น่าจะมี
ปัญหาเพราะว่าเป็นการให้สิ่งที่ดีให้พ่ีน้องประชาชนเป็นคุโณปการให้กับพวก
เราด้วยก็ขอสนับสนุนนะครับ ถ้ามีอะไรที่จะเพิ่มเติมผมก็ยินดีนะครับที่เป็น
การให้บริการพ่ีน้องประชาชนเราให้มีความเป็นอยู่ที่ดีซึ่งสมกับที่คำขวัญของ
เราเมืองน่าอยู่นะครับ ขอขอบคุณนะครับท่านประธานผ่านไปยังนายกนะ
ครับและผู้บริหารทุกท่านเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ได้ทำให้พ่ีน้องประชาชนรับความ
พึงพอใจผมก็ไม่ได้ยินเขาบ่นอะไรนะครับเวลาไปมายิ้มแย้มแจ่มใสและไป
ตรวจเลือดก็รอผลเลือดไปรับผลเลือดก็คุยกันครับพี่น้องประชาชนก็ชื่นชม
โดยเฉพาะเรื่องของการฟอกไตเขาถามบ่อยด้วยนะครับว่าเมื่อไหร่จะเปิดใช้
ก็รอนะครับ ขอบคุณนะครับท่านประธาน 

นายโฆษิต  ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล   เชิญท่านสมาชิกอภิปราย  เชิญท่านสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะ ครับ 
นายสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาล  ท่านประธานที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับ 

เรื่องนี้ผมไม่ได้ติดใจอะไรหรอกครับท่านประธาน แต่ในการจัดซื้อจัดจ้างที่
ท่านนพดล ได้พูดไปแล้วมันเป็นเงินในทางหน่วยงานของเขา แต่สิ ่งที่ได้
ประโยชน์มากก็คือ สิ่งที่ให้บริการพี่น้องประชาชนครับ ผมก็ไปใช้บริการ
ตลอดนะครับท่านประธานเห็นพี่น้องประชาชนได้เข้าไปใช้บริการผมดีใจ
มากครับ วันหนึ่งลูกน้องกินเหล้าไปเขาไปใช้ขอใช้บริการดูแลดีดีครับ รู้ไหม
ครับท่านประธานเธอเจ็บท้อง ถ้าไปหาไปซื้อตามร้านขายยาถ้าว่าเจ็บท้อง
เขาไม่จัดยาแก้เจ็บท้องให้หรอกเขาจะจัดอย่างดีให้ประมาณว่า 200-300 
บาท ขึ้นร้านขายยาครับ ผมเคยโดนมาแต่ของเราเข้าไปหอบเอามาขนาดยา
ธาตุขวดใหญ่มากเป็นฟุต ถ้าไปซื้อร้านขายยาประมาณเกือบ 100บาทนะ
ครับท่านประธานยาธาตุน้ำขาวอย่างดี ของเราให้ฟรีนี ้ไงครับยาต่างๆ ก็
เหมือนกัน ถ้าไปซื้อร้านขายยาทั่วไปจะแพงครับ แพงมากนี้แหละครับผม
เมื่ออาทิตย์ก่อนผมไปใช้บริการมาโดยตลอดและผมก็ขอฝากไว้ด้วยว่าทาง
ด้านหน้าขอให้ไปทำความสะอาดดีดีหน่อยนะครับช่วยทำความสะอาดให้
พนักงานไปทำความสะอาด หญ้า ต้นไม้ และผมก็คิดว่าอาจจะคับแคบ
เกินไปผมเห็นสิ่งของเยอะ สงสัยจะขยายไปแล้วนะครับเดี๋ยวนี้  อันนี้ผม
ไม่ได้ติดใจอะไรนะครับสิ่งที่มีประโยชน์กับพี่น้องประชาชนเพราะว่าทุกคน
ต้องใช้อยู่แล้วแต่ผมติดใจนิดเดียวอยากให้ประชาสัมพันธ์นะครับ บางคนไม่
รู้หรอกครับชาวบ้านจนๆ บางคนปวดท้องเด้โอ้ยไปซื้อร้านขายยาขวดละ 



                                                                     - ๑๓ - 

 

40-50 ปวดขาซื้อยานวด 80 – 90 บาทต่อหนึ่งหลอด ถ้าเราไปใช้บริการ
ที่ศูนย์เทศบาลของเราฟรีนะครับท่านประธาน ฟรีทุกอย่างนี้แหละสุดยอด
จริงๆครับ ผมต้องขอชื่นชนจริงๆ ที่เทศบาลให้ความสนใจด้านสุขภาพของพ่ี
น้องประชาชนผมอยากให้ประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนได้รู้ถึงคุณค่า
ประโยชน์ของหน่วยงานนี้ให้ดียิ่งนะครับท่านประธานเพราะว่าประชาชน
ส่วนมากเขาจะไม่ค่อยรู้นะครับ ถ้าไปซื้อยาต้องไปซื้อร้านที่ร้านเลยครับท่าน
ประธานเพราะยาดีดีก็มีหมอประจำอยู่ที่นั่นพยาบาลก็มี ดีทุกอย่างครับท่าน
ประธานครับ ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   มีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีก  ขอเรียนเชิญครับ  เมื่อไม่
มีท่านสมาชิกอภิปราย ผมขอถามมติที่ประชุมว่าท่านใดเห็นชอบให้จัดซื้อ
ครุภัณฑ์ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ แห่งที่ 1 (ซอยน้ำ
ทิพย์) ปี 2567  กรุณายกมือ  (สมาชิกรับรองจำนวน  14 ท่าน) 14 เสียง 
ไม่รับรองจำนวน  -  ไม่มี  -  ท่าน  งดออกเสียง  1  เสียง  ลากิจ  2  ท่าน 
ลาป่วย 1 ท่าน 

(5.3) ญัตติขออนุมัติจัดซื ้อครุภัณฑ์ศูนย์บริการสาธารณสุข
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  แห่งที่  2  (ดอปอ)  ปี  2567  

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรี 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรี  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ

ทุกท่าน กระผมนายจารุวัฒน์ บุญเพ่ิม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ขอเสนอ  
ญัตติขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  
แห่งที่  2  (ดอปอ)  ปี  2567  โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้  หลักการ  
เพื่ออนุมัติจ่ายเงินบำรุงศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ แห่งที่ 
๒ (ดงปอ) เพื ่อจัดซื ้อครุภัณฑ์ เพื ่อเพิ ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่
ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ ๒ (ดงปอ) 
ดังรายการต่อไปนี้  1. เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานสำหรับงานประมวลผล
แบบที่  ๑  (จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า  ๑๙  นิ้ว)  จำนวน  1  เครื่อง ราคา 
24,๐๐๐ บาท คุณลักษณะพื้นฐาน มีหน่วยประมวลผลกลาง (PC) ไม่น้อย
กว่า ๔ แกนหลัก (๔ core) และ ๘ แกนเสมือน (๘ Thread) และมีเทคโนโลยี
สัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที ่ต ้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง 
(Turbo Boot หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่
น้อยกว่า  ๔ GHz จำนวน ๑ หน่วย 2. โต๊ะทำงาน ขนาด 4 ฟุต จำนวน 1 ตัว 
ราคา 6,900 บาท  3. รถจักรยานยนต์ ขนาด  125 ซีซี จำนวน 1 คัน  
ราคา  ๔๘,7๐๐  บาท  ราคาที่กำหนดรวมอุปกรณ์และค่าจดทะเบียน  4. 
โทรศัพท์มือถือ สมาร์ทโฟน จำนวน 1 เครื่อง ราคา 9 ,000 บาท 5. โคมไฟ
ส่องตรวจ ri -magic HPLED วินิจฉัยโรคและทำหัตการทั ่วไป จำนวน 1 
เครื่อง  ราคา 37,450  บาท  6. กรรไกรผ่าตัดตรง  แหลม/ป้าน ขนาด 
14.5 ซม. จำนวน  5  ชิ้น ราคาชิ้นละ 190 บาท รวมเป็นเงิน 950 บาท  
7. กรรไกรตัดชิ ้นเนื ้อโค้ง ป้าน/ป้าน ขนาด 14.5 ซม. (Metzenbaum 
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Scissor) จำนวน  5 ชิ้น ราคาชิ้นละ 240 บาท  รวมเป็นเงิน 1,200 บาท 
8. กรรไกรตัดไหมปลายตรง  ขนาด 11.5 ซม. (lris Scissor) จำนวน 5 ชิ้น 
ราคาชิ้นละ 190 บาท รวมเป็นเงิน 950 บาท  9. กรรไกรตัดไหมปลายโค้ง 
ขนาด 11.5 ซม.(lris Scissor) จำนวน 3 ชิ้น ราคาชิ้นละ 190 บาท รวม
เป็นเง ิน 570 บาท 10. ค ีมจ ับเข ็ม ขนาด 14 ซม. (Need Holders 
Mathieu) จำนวน 3 ชิ้น ราคาชิ้นละ 600 บาท รวมเป็นเงิน 1 ,800 บาท 
11. คีมหนีบสำลี ขนาด 25 ซม. (Forester Spong Forcep) จำนวน 1 ชิ้น 
ราคา 560 บาท 12.ปากคีบมีเขี้ยว ขนาด 12 ซม. (Asson Tissue Forcrp) 
จำนวน 3 ชิ้น ราคาชิ้นๆละ 180 บาท รวมเป็นเงิน 540 บาท 13. ปากคีบ
สำลีมีเขี ้ยว ขนาด 14 ซม. (Tissue Foecep) จำนวน 5 ชิ ้น ราคาชิ ้นละ  
120 บาท รวมเป็นเงิน 600 บาท 14. ปากคีบ ขนาด 25 ซม. (Thum 
Dressing Forcep) จำนวน 1 ชิ้น ราคา 300 บาท 15. คีมถอดแม๊กซ์เย็บ
แผล (Manipler Remover) จำนวน 1 ชิ้น ราคา 1,500 บาท 16. กล่อง
สำลี/อับสำลี ขนาด 4 นิ้ว x 3 นิ้ว (Disinfection Cotton Teay) จำนวน  4 
กล่อง ราคากล่องละ 300 บาท รวมเป็นเงิน 1,200 บาท  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
136,220 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นหกพันสองร้อยยี่สิบบาทถ้วน)  เหตุผล  
ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ ๒ (ดงปอ) เปิดให้บริการด้านการรักษาพยาบาล
มาเป็นเวลานาน ทำให้ครุภัณฑ์บางประเภทชำรุดเกิดความเสียหายไม่คุ้มค่า
ต่อการซ่อมแซม เพ่ือให้ครุภัณฑ์เพียงพอต่อการปฏิบัติงานในการให้บริการแก่
ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ และให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) ข้อ 6  วรรค 2 การใช้จ่ายเงินบำรุงตาม (5) ค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างของโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข 
ให้เสนอผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบแล้วเสนอให้สภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอนุมัติ  ข้อมูล ณ วันที่ 19 ตุลาคม ๒๕๖๖  มียอดเงินคงเหลือใน
บัญชีเงินบำรุงศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ ๒ (ดงปอ) จำนวน 2,397,885 
บาท (สองล้านสามแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน)  และมี
แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ ่น หมวดค่าครุภัณฑ์ ที ่ด ินและสิ ่งก่อสร้าง จำนวน 
460,000 บาท ใช้ไป 136,220 บาท คงเหลือ 323,780 บาท (สามแสน
สองหมื่นสามพันเจ็ดร้อยแปดสิบบาทถ้วน) ดังนั้น จึงเสนอญัตติขออนุมัติ
จ ัดซื ้อครุภัณฑ์ ขอได้โปรดนำเสนอต่อสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์ เพ่ือ
พิจารณาอนุญาตต่อไป  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล    เชิญท่านสมาชิกอภิปราย  เชิญท่านนพดล  แก้วพูล ครับ 
นายนพดล  แก้วพูล  สมาชิกสภาเทศบาล  คือก็เป็นสิ่งที่จำเป็นอีกนั้นแหละครับก็เป็นของศูนย์อีกนั้น

แหละเราก็ไม่ได้เทศบัญญัติงบประมาณอะไรแต่ก็เพียงขอเงินที่เราใช้มีอยู่แล้ว
ซึ่งเราเก็บไว้ก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเราเอามาใช้ประโยชน์ให้เกิดกับสิ่งที่เจ้าหน้าที่
จะได้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพก็คงไม่มีปัญหาแต่ว่าผมสงสัยนิดหนึ่ง
บางอย่างซื้อน้อยจัง อย่างคีมหนีบสำลีราคา ชิ้นละ 560 บาท ทำไมซื้อชิ้น
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เดียวผมยังงงอยู่ว่าทำไมไม่ซื้อมากหรือมันมีอยู่แล้วหรือมันใช้แค่นั้ นและอีก
อย่างขอเรียนถามท่านประธาน ไปยังคณะผู้บริหารและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องศนูย์
ดงปอแสดงว่าผู้ที ่มาใช้บริการก็คงจะไม่มากเท่าซอยน้ำทิพย์เพราะว่ามัน
อาจจะห่างไกลชุมชนบ้างนะครับ เดี๋ยวนี้ค่าสามล้อเครื่องจากวัดใต้ไปศาลา
กลางหลังใหม่ประมาณ 100 บาทนะท่านประธานไปกลับก็ 150 บาท หรือ
มันอาจจะไกลไปหน่อยก็เลยทำให้การใช้บริการน้อยลงหรือไม่น้อยลงนะครับ
แต่ว่ามันอาจจะน้อยแต่ว่าก็เป็นสิ่งจำเป็นถ้ามีอยู่ใกล้บ้านก็ไปได้บ้านอย่าง
ซอยน้ำทิพย์มันไกลหลายชุมชน ชุมชนตรงนั้นชุมชนมันเยอะ ใครมีอะไร
ปัญหานิดๆหน่อยๆ ก็ไปดีแล้วครับเป็นการให้บริการเบื้องต้นในเรื่องการ
เจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆ ก็บางอย่างมันมีปัญหาก็ซื้อเถอะครับ ถ้าซื้อน้อยไปอย่าง
คีมหนีบสำลีผมว่ามันน้อยไปชิ้นเดียว 500 กว่าบาท ทำไมไม่ซื้อสัก 10 ชิ้น 
พูดตรงๆ นะครับไม่ใช่ว่าอยากให้ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยอะไร แต่ก็ดูแล้วมันมีอยู่หรือ
ว่ามันใช้ไม่ค่อยได้ใช้เลยซื้ออันเดียวอย่างนี้ ก็ฝากท่านประธานนะครับผ่านไป
ยังคณะผู้บริหารด้วยความเคารพครับ ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรี 

นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรี  กราบเรียนท่านประธานและท่านสมาชิกครับ ตามญัตติขอ
จัดซื้ออนุมัตินี้นะครับมันมีระเบียบบอกว่าจะต้องนำเสนอต่อที่ประชุมสภา
เพื่อให้สภาอนุมัติเพราะเงินที่ใช้มันก็เป็นเงินของศูนย์สาธารณสุขเอง สำหรับ
ศูนย์สาธารณสุขนี้เป็นหน่วยปฐมภูมิของการดูแลและรักษาพยาบาลพี่น้อง
ประชาชนลดความแออัดไม่ให้คนไข้ไม่ให้ผู้ที่ประสงค์ไม่รักษานี้เข้าไปแออัดที่
โรงพยาบาลเพราะฉะนั้นการที่เปิดศูนย์อย่างนี้ในเขตเทศบาลของเรานี้ อันนี้
เป็นศูนย์ของเทศบาล 2 ศูนย์ แต่จะมีศูนย์ของโรงพยาบาลอีก  2 ศูนย์
เหมือนกัน บริการเหมือนกันอยู่ข้างบริเวณสนามเทนนิสเก่า ข้างกกต. อันนี้
เป็นศูนย์ของโรงพยาบาลซึ่งบริการเป็นหน่วยปฐมภูมิเหมือนกันกับเราแต่เรา
จะออกมาอยู่แถบชานเมืองมาซอยน้ำทิพย์และดงปอก็คือให้บริการพี่น้อง
ประชาชน โซนนั้นเวลาคิดค่าหัวหรือแบ่งเขตพื้นที่ประชาชนที่มาใช้บริการ
เป็นชุมชน ชุมชนแถบนั้นดงปอ หาดลำดวน หัวคู หนองเรือ เกษตรสมบูรณ์
นะครับ หัวโนนโกที่จะใช้โซนนั้น ส่วนโซนในเมืองวัดใต้ก็ใกล้ซอยน้ำทิพย์ก็ไป 
หรือถ้าหากว่าอยู่บริเวณวัดหอไตร วัดสว่างคงคาก็มาที่ศูนย์ของโรงพยาบาล
แถววัดป่าทุ่งศรีเมือง สงเปลือย ก็จะมาแถวในส่วนของโรงพยาบาลซึ่งมีอยู่ 2 
ศูนย์ส่วนครุภัณฑ์ที่เขาขอจัดซื้อความจริงเขาก็มีใช้อยู่ครับแต่ไหน ๆ จะจัดซื้อ
ก็ขอซื้อมาเก็บไว้ใช้เผื่อของหมดเพื่อที่จะไม่ต้องมาขอบ่อย ขอในนี้ก็รวมมา
เพราะฉะนั้นในส่วนที่ใช้ได้ก็ใช้อยู่และก็ที่จะไม่มีปัญหาก็ซื้อไปสำรองเพ่ือที่จะ
ได้ใช้ต่อไปไม่ต้องมารบกวนสภาบ่อยๆ นั้นก็คือเหตุผลของการใช้และก็ใช้เงิน
ของตัวเองนะครับ ก็ขออนุญาตเรียนต่อที่ประชุมสภาครับผม 

 
 
นายโฆษิต  ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล   เชิญท่านสมาชิกอภิปราย  เชิญท่านสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะ ครับ 
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นายสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาล  ท่านประธานที่เคารพครับ ท่านสมาชิกผมจำยังไม่เคย
ลืมนะครับท่านประธาน เรื่องถอนฟันนี้แหละครับ ผมไปถอนที่โน้นนะครับที่
ศูนย์ของเราเทศบาลวันนั้นไม่รู้ว่าคิดยังไงครับก็ไม่มีเงินหรอกครับ ไปถามมีคน
หนึ่งเขาบอกว่าอย่าให้ผมเอ่ยชื่อเคยไปถอนฟันที่เทศบาลเขาถอน ผมไม่รู้นะ
ครับทั้ง ๆ ที่ผมเป็น สท.นะครับ เลยไปถามหมอที่ศูนย์ซอยน้ำทิพย์เขาบอกว่า
ท่านไม่ต้องไปถอนฟันที่คลินิกให้ไปถอนฟันศูนย์ของเราเลยที่บ้านดงปอ ผมไป
ถอนครับ มีประโยชน์มากครับแทนที่จะเสียเงิน 500 บาท กลับไม่ได้เสียสัก
บาทนะครับ และก็ได้มาบอกชาวบ้านอีกหลาย ๆ ท่านที่ชาวบ้านส่วนมากเขา
ไม่รู้หรอกครับ ในการถอนฟัน ถ้าปวดถ้าเป็นอะไรเขาไปคลินิกทันที คลินิก
เดี๋ยวนี้ท่านว่าถูกหรือยังไง ถอนฟันหนึ่งซี่ราคาประมาณ 500-1,000 บาท 
นะครับท่านประธานนี้แหละครับผมยังจำไม่เคยลืมเลยครับและก็ยังได้
ประโยชน์กับชาวบ้านอีกตั้งหาก ผมก็ไปประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านได้รับรู้
ร ับทราบว่าชาวบ้านส่วนใหญ่ ฟันผุ ปวดฟัน เขาก็ไม่รู ้ว ่าไปหาหมอยังไง 
ส่วนมากก็ไม่ไป อดทนเอาพอผมไปบอกก็ได้ความรู้ ได้ประโยชน์จากเขาก็ไป
เขาก็บอกขอบคุณ สท.ที่บอกไปก็บริการดี ไปถอนฟัน ครับ ฝากขอบคุณครับ
ท่านประธาน 

 นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   มีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีก  ขอเรียนเชิญครับ  เมื่อไม่
มีท่านสมาชิกอภิปราย ผมขอถามมติที่ประชุมว่าท่านใดเห็นชอบให้จัดซื้อ
ครุภัณฑ์ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  แห่งที่  2  (ดอปอ)  ปี 
2567  กรุณายกมือ (สมาชิกรับรองจำนวน 14 ท่าน) 14 เสียง ไม่รับรอง
จำนวน - ไม่มี - ท่าน งดออกเสียง 1 เสียง ลากิจ 2 ท่าน ลาป่วย 1 ท่าน 

(5.4)  ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 เพ ื ่ อต ั ้ งจ ่ ายเป ็นรายการใหม่             
หมวดครุภัณฑ์ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรี 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรี  เรียนท่านประธานสภา  และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  

กระผมนายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์  ขอเสนอ  ญัตติ
ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อ
ตั ้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดครุภัณฑ์  โดยมีหลักการและเหตุผล  ดังนี้  
หลักการ  เพื่ออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2567 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามแผนงานเคหะและชุมชน งานบำบัดน้ำ
เสีย  งบดำเนินการ  หมวดครุภัณฑ์  จำนวน  14  รายการ  ดังรายการต่อไปนี้ 
1.เครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ (ขนาด 6 นิ้ว) เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องเจีย/ตัด 
แบบมือถือ ขนาด   6 นิ้ว  (150 มิลลิเมตร) ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่
น้อยกว่า 1,000 วัตต์ ความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 8,500  รอบต่อนาที จำนวน 
1 เครื่องๆ ละ 5,500 บาท เป็นเงิน 5,500 บาท งบประมาณตั้งใหม่ 5,500 
บาท  (เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)  2.เครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ 
(ขนาด 9 นิ้ว) เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ ขนาด  9 นิ้ว  
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(230 มิลลิเมตร)  ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 1,800 วัตต์ 
ความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 6,000 รอบต่อนาที จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 6,400 
บาท เป็นเงิน 6,400 บาท งบประมาณตั้งใหม่ 6,400 บาท  (เป็นไปตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)  3.เลื่อยวงเดือนไฟฟ้า แบบมือถือ ขนาด 9 นิ้ว 
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเลื่อยวงเดือนไฟฟ้า แบบมือถือขนาด 9 นิ้ว ขับด้วยมอเตอร์
ไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 1,700 วัตต์, ตัดไม้ได้ไม่น้อยกว่า 60 มิลลิเมตร และ
ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของใบเลื ่อยขั ้นต่ำ จำนวน  1  
เครื่องๆ ละ  6,300  บาท เป็นเงิน 6,300 บาท งบประมาณตั้งใหม่ 6,300 
บาท (เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)  4. เครื่องเชื่อมไฟฟ้า (มือถือ) 
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องเชื่อมไฟฟ้า (มือถือ) ระบบ INVERTER ขนาด 140 
แอมป์ ธูปเชื่อมขนาดไม่น้อยกว่า 3.0 mm สายเชื่อมและสายดินทองแดงใช้
ไฟฟ้า 220 โวลต์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน  1  เครื่องๆ ละ  10,000  บาท 
เป็นเงิน 10,000 บาท  งบประมาณตั้งใหม่ 10,000 บาท (เป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่
มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ)  5. เครื่องเชื่อม
ไฟฟ้า (โรงงาน) เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องเชื่อมไฟฟ้า (ไฟฟ้า) คอยล์ทองแดง 
ขนาด 500 แอมป์ ลวดเชื่อม ขนาด 3.2-10.0 mm. ใช้ไฟฟ้า 220 โวลต์ 
พร้อมอุปกรณ์ จำนวน  1  เครื่องๆ ละ  46,000  บาท เป็นเงิน 46,000 
บาท  งบประมาณตั้งใหม่ 46,000 บาท (เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ) 6. เครื่องตัดไฟเบอร์  เพื่อจ่าย
เป็นค่าซื้อเครื่องตัดไฟเบอร์ ขนาด 14 นิ้ว กำลังไม่น้อยกว่า 2,000 วัตต์ ใช้
ไฟฟ้า 220 โวลต์ สามารถปรับองศาและระดับความลึกได้ พร้อมอุปกรณ์ 
จำนวน 1 เครื่องๆ ละ  8,500  บาท เป็นเงิน 8,500 บาท  งบประมาณตั้ง
ใหม่ 8,500 บาท (เป็นครุภัณฑ์ที ่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ)  7.สว่านไฟฟ้า (โรตารี่) เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสว่าน
ไฟฟ้า (โรตารี่) ชนิด 3 ระบบ (โรตารี่) กำลังไม่น้อยกว่า 780 วัตต์ พร้อม
อุปกรณ์จำนวน 1 เครื ่องๆ ละ  8,500  บาท เป็นเง ิน 8,500 บาท  
งบประมาณตั้งใหม่ 8,500 บาท (เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ)  8. สว่านไฟฟ้า (กระแทก) เพื่อจ่ายเป็น
ค่าซื้อสว่านไฟฟ้า (กระแทก) ชนิด 2 ระบบ (กระแทรก) กำลังไม่น้อยกว่า 
400 วัตต์ ใช้ไฟฟ้า 220 โวลต์ พร้อมอุปกรณ์  จำนวน 1 เครื ่องๆ ละ  
3,500  บาท เป็นเงิน 3,500 บาท  งบประมาณตั้งใหม่ 3,500 บาท (เป็น
ครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ)  9.  
เครื่องสกัดคอนกรีต เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องสกัดคอนกรีต ดอกสกัด 30 
มิลลิเมตร กำลังไม่น้อยกว่า  1,500  วัตต์ ใช้ไฟฟ้า  220  โวลต์  พร้อม
อุปกรณ์  จำนวน 1 เครื่องๆ ละ  25,000  บาท เป็นเงิน 25,000 บาท  
งบประมาณตั้งใหม่ 25,000 บาท (เป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ)  10.  เลื่อยยนต์ เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเลื่อย
ยนต์ ความยาวใบ 0.80 แรงม้า ใช้เชื ้อเพลิง เบนซิน 2 จังหวะ ระบบ
น้ำมันหล่อลื่นโซ่อัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์  จำนวน 1 เครื่องๆ ละ  9,800  
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บาท เป็นเงิน 9,800 บาท  งบประมาณตั้งใหม่ 9,800 บาท (เป็นครุภัณฑ์ท่ี
ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ)  11.  เครื่อง
ตบดิน เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องตบดิน คุณสมบัติ ดังนี้  1.  ใช้เครื่องยนต์
เบนซิน 2. น้ำหนักของเครื่องตบดินไม่น้อยกว่า 80 กิโลกรัม 3. แรงบดอัดไม่
น้อยกว่า 5 ตัน 4. ความเร็วในการตบไม่น้อยกว่า 5 ,000 รอบต่อนาที  
จำนวน 1 เครื่องๆ ละ  21,000  บาท เป็นเงิน 21,000 บาท  งบประมาณ
ตั้งใหม่ 21,000 บาท  (เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 12.  เครื่อง
ตัดหญ้าแบบข้อแข็ง เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง คุณสมบัติ 
ดังนี้ 1. เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสายสะพาย  2. เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 
1.4 แรงม้า  3.ปริมาณกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี 4. พร้อมใบมีด  
จำนวน 1 เครื่องๆ ละ  9,500  บาท เป็นเงิน 9,500 บาท  งบประมาณตั้ง
ใหม่ 9,500 บาท  (เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 13. เครื่องตัด
หญ้า แบบข้ออ่อน  เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน คุณสมบัติ 
ดังนี้  1.  เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสายสะพาย 2. เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 
1.4 แรงม้า  3. ปริมาณกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี  4. พร้อมใบมีด
จำนวน 1 เครื่องๆ ละ  10,600  บาท เป็นเงิน 10,600 บาท  งบประมาณ
ตั้งใหม่ 10,600 บาท  (เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 14. เครื่อง
กำเนิดไฟฟ้า ขนาด 5 กิโลวัตต์ เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 5 
กิโลวัตต์ขึ้นไปเป็นเครื่องยนต์ดีเซล รายละเอียดประกอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแต่
ละชุด ดังนี้  1. แผงสวิตซ์ 1 อัน  2.  โวลต์มิเตอร์ 1 อัน  3. แอมมิเตอร์ 1 
อัน  4.  หลอดไฟแสงสว่างพร้อมชั้น 1 ชุด  5.  สวิตช์ปิด - เปิดหลอดไฟ 1 
อัน  6.  คัตเอาต์ 1 อัน  7.  ที่เสียบปลั๊ก 2 จุดคุณสมบัติทางเทคนิค ทั่วไป  
1. มีเครื่องควบคุมแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ (Automatic Voltage Regulation 
Control) โดยมีอัตราการเปลี่ยนแปลง ดังนี้ 1.1 ไม่เกิน + 5, - 5% สำหรับ
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดน้อยกว่า 5 กิโลวัตต์  1.2  ไม่เกิน + 2.5, - 2.5% 
สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 5 กิโลวัตต์  1.3  สำหรับเครื่อง
กำเนิดไฟฟ้าที่มีขนาดไม่น้อยกว่า 5 กิโลวัตต์สามารถใช้ได้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าท่ี
มีค่า PowerFactor ตั้งแต่ร้อยละ  80 ขั้นไป  1.4  เครื่องกำเนิดไฟฟ้าทุก
ขนาดส่งกำลังขับโดยตรง (Direct Coupting)  1.5  ราคาไม่รวมค่าติดตั้ง
จำนวน 1 เครื่องๆ ละ  58,500  บาท เป็นเงิน 58,500 บาท  งบประมาณ
ตั้งใหม่ 58,500 บาท  (เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)  โอนลด  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา  งบบุคลากร  หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภทเงินเดือน
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นงบประมาณตั้งไว้ 8,816,240 บาท 
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 8,003,929.36 บาท ขอโอนลด 229,100 
บาท  งบประมาณคงเหลือหลังโอน 7,774,829.36 บาท  เหตุผล  การโอน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 
มีความจำเป็นต้องใช้งบประมาณในการบริหารกิจการเทศบาล โดยการ
ปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ ในการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีของเทศบาล 
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และการตั้งรายการใหม่ ผู้บริหารเทศบาล ได้คำนึงถึงประโยชน์ของประชาชน
ในพื้นที่ที่ได้รับการปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อให้เป็น
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2541  แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่3)  พ.ศ. 2543  
หมวด  4  ข้อ  27  ระบุว่าการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ที่ทำให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพ  เปลี่ยนหรือโอนไป
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่นด้วยหลักการและ
เหตุผลดังกล่าว  จึงเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจำปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2567  ให้สภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์พิจารณาอนุมัติต่อไป  
ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล    เชิญท่านสมาชิกอภิปราย  เชิญท่านนพดล  แก้วพูล ครับ 
นายนพดล  แก้วพูล  สมาชิกสภาเทศบาล   เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ผู้อำนวยการ

สำนักกองฝ่ายผู ้อำนวยการและท่านที ่เคารพทุกท่านครับ การโอนจ่าย
งบประมาณนี้นะครับไม่เคยเห็น แต่ส่วนใหญ่โอนแล้วก็ทราบ ๆ กันนะครับผู้ที่
จะใช้เครื่องไม้เครื่องมือนี้ผมทราบว่าเป็นเจ้าหน้าที่ พนักงาน ท่านนายกก็
เพียงแต่ดูนะครับเพราะว่าท่านนายกไม่ได้ไปใช้เอง เพราะฉะนั้นความจำเป็น
พวกนี้พนักงานเจ้าหน้าที่เขาทราบเองว่าเขาต้องการอะไร เขาจะไปใช้ให้มัน
เกิดประโยชน์กับให้บริการพ่ีน้องประชาชนนะครับ เพราะว่าท่านนายกก็เพียง
ดูว่าเครื่องไม้เครื่องมืออะไรที่ไม่มีท่านมีความจำเป็นอะไรก็เสนอมา ถ้าเรามี
เงินเราก็ให้อันนี้เป็นความจำเป็นของพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เขาปฏิบัติจริง ผมดู
แล้วครับหลายท่านอาจไม่ทราบว่าเครื่องตบดินที่เรียนถามท่าน ผอ. เมื่อสักครู่
ว่าเป็นเครื่องแบบไหนอาจจะไปตบดินไหมก็ถามดูก็รู้แล้วว่าเอามาสำหรับบด
อัดยางมะตอยที่เป็นยางมะตอยสำเร็จนะท่านมันเป็นหลุมเป็นบ่อเราไปโรย
แล้วบดอัดให้มันแห้ง อันนี้เป็นสิ่งที่ดีผมไปเห็นตามแถว อบต เทศบาลข้าง
นอก ถนนเขาเป็นหลุมเป็นบ่อเขาเอายางมะตอยสำเร็จไปโรยใส่แต่เขาไม่บด
อัด เพราะไม่บดอัดรถเหยียบมันก็กระจายติดล้อรถ ก็เป็นสิ่งจำเป็นก็อย่างนี้
นะครับ เรามาใช้เพราะเราอยู่ในเขตเทศบาลเมือง ก็เห็นความจำเป็นนะครับ 
ผมไม่ขัดข้องหรอกครับแต่ว่าเป็นห่วงนิดเดียวว่าเมื่อเราโอนงบประมาณตรงนี้
มาแล้ว งบประมาณในส่วนที่เราตั้งโครงการไว้มีปัญหาไหม หรือเราไม่ทำหรือ
ยังไงเป็นห่วงครับถ้าเราจะทำเราได้งบที่ไหนนะครับ เรียนท่านประธานผ่านไป
ยังท่านนายกหรือเรามีเงินตรงไหนที่จะมาเสริม ผมเข้าใจว่างบส่วนนี้มันน้อย
เพราะหักค่าจ้างค่าเงินเดือนข้าราชการและก็พนักงานไปแล้ว จากงบประมาณ 
400 กว่าล้านบาท เหลือ 20 เปอร์เซ็นต์อย่างนี้ เราก็ไปตั ้งงบแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา แต่ที่เราโอนมาแล้วที่เหลือเราจะได้ที่ไหนเพิ่มไหม
หรือยังไงก็เป็นห่วงตรงนี้เท่านั้นเองครับผมไม่ขัดข้องหรอกครับเพราะว่ามัน
เป็นเครื ่องไม้เครื ่องมือที ่พนักงานและก็เจ้าหน้าที ่ที ่เขาปฏิบัตินะครับ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างกิ่งไม้ตามฟุตบาทเยอะ พอเวลาว่าทำไมไม่เก็บเราไม่
จำเป็นว่าเราไม่มีรถ รถไม่พอ เพราะฉะนั้นสิ่งไหนที่มันจะให้บริการพี่น้อง
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผมยินดีนะครับ เป็นความจำเป็นเพราะว่า
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เราก็มีงบประมาณน้อยนะครับและเงินอุดหนุนนี้อย่างนี้งบประมาณปี 2567 
ก็ยังไม่ได้เข้าสภานะครับได้ยินว่าจะเข้าเดือน มีนาคม เมษายน พฤษภาคมถึง
จะจ่ายได้ เราก็ยังใช้เงินเก่าของเราอยู่ แต่ของเรามันใหม่เงินที่จะอุดหนุนมา
เรายังไม่ทราบว่าจะได้มาเท่าไหร่นะครับก็เป็นห่วง เท่านั ้นเองครับท่าน
ประธานขอบพระคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรี 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรี   เรียนท่านประธานสภาท่านสมาชิกครับ ถ้าท่านดูรายละเอียด

ในญัตตินะครับก็จะเห็นว่าเป็นเครื่องไม้เครื่องมือการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้อง
ประชาชนของสำนักการช่าง ตามระเบียบของการจัดซื้อจัดจ้างถ้าหากว่าทา่น
จะซื้อในส่วนของครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก็คือพวกเครื่องไม้เครื่องมือ รถยนต์ แอร์ 
คอมพิวเตอร์ พวกที่ใช้เป็นเครื่องไม้เครื่องมือ และที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
จะต้องขออนุมัติต่อสภาเทศบาล ซึ่งถ้าหากว่าเราบรรจุจำนวนทั้งสิ ้น 14 
รายการ ซึ่งรวมเป็นเงินสองแสนกว่าบาท ถ้าจะซื้อก็ไปตั้งจ่ายในเทศบัญญัติ
งบประมาณก็ต้องขอรับความเห็นชอบต่อสภา แต่เนื่องจากว่างบประมาณที่
ทางสำนักงบขีดเส้นให้เราจำกัดเขาบอกเลยว่าในปีนี้เทศบาลจะได้เงินอุดหนุน 
เขาแจ้งมาแล้วเมื ่อวานจะได้เงินอุดหนุนจากสำนักงบรวมทุกสิ ่งทุกอย่าง
ทั้งหมด 244 ล้านบาทเศษนะครับตัวเลขเศษ ๆ ผมไม่ได้จำแต่เป็นว่า 244 
ล้านบาทนั้นคือเงินที ่เราสามารถใช้ได้ในส่วนนี ้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นค่าจ้าง
เงินเดือน ค่าผู้สูงอายุ เด็ก นักเรียน เงินค่าอาหารกลางวันตามรายหัว ตามราย
หัวที่มีมาว่าภาระของเทศบาลที่จะต้องจ่ายตามรายหัวที่เรามีข้าราชการอยู่กี่
คน มีพนักงานอยู ่กี ่คนอะไรทั้งหมดนี้ เขาก็ส่งมาประมาณ 244 ส่วนอีก
ประมาณ 100 - 200 คน จะเป็นภาษีจัดสรรซึ่งจะเข้ามาแต่ละเดือน ๆ มาก
น้อยแล้วแต่ว่ารัฐบาลจะเก็บได้เท่าไหร่ ถ้าเศรษฐกิจดีมีคนซื้อสินค้ากันเยอะ 
ภาษีมูลค่าเพิ่มก็จะได้ ถ้ามีการเดินทางภาษีสรรพาสามิตก็จะได้ เพราะภาษี
สรรพสามิตก็จะอยู่ในน้ำมัน vat ก็จะอยู่ในสินค้าที่พวกเราซื้อ ถ้ารัฐบาล
จัดเก็บได้เยอะก็จัดสรรให้เราเยอะ ถ้ารัฐบาลจัดเก็บให้น้อยเขาก็จะจัดสรรให้
เราน้อยเหมือนกับที่ปรากฎในช่วงของวิกฤติโควิดอยู่บ้านหยุดเชื้อช่วยชาติ คน
ไม่เดินทางคนก็ไม่เติมน้ำมัน เมื่อคนไม่เติมน้ำมันภาษีสรรพสามิตก็ไม่ได้ เรา
เคยได้เดือนหนึ่ง 10 ล้านบาท ก็เหลือเดือนละ 5 - 6 ล้านบาท กรณีอย่างนี้
เราก็ต้องไปเสี่ยงอีก 12 เดือน ว่าสภาวะเศรษฐกิจดีหรือไม่ดีแต่ถ้ามีความ
จำเป็นเกี่ยวกับเรื่องรายหัวของจำนวนนักเรียน จำนวนผู้สูงอายุ ผู้พิการ หรือ 
ข้าราชการ พนักงานของเทศบาลจะมีรายจ่ายประจำโอนมาให้เราเลย โอนมา
ให้เราเลยตอนนี้ 244 ล้านบาท เราจำกัดในวงเงินตัวนี้เพราะฉะนั้นครุภัณฑ์ 
2 แสนกว่าบาท เราไม่สามารถที่จะบรรจุในเทศบัญญัติเทศบาลได้แต่เงินที่เรา
โอนรถนั้น เราก็โอนรถมาจากหมวดเงินเดือน หมวดเงินเดือนที่เราไม่มีคน 
ยกตัวอย่างอย่างเช่นสำนักงานการช่าง ท่านก็คงจะทราบว่าท่านผู้อำนวยการ
สำน ักการช ่างท ่านเกษียณไปแล ้วช ่วงน ี ้ย ังไม ่ม ีคนมาดำรงตำแหน่ง 
ผู้อำนวยการสำนักการช่างเงินเดือนถูกตั้งและถูกโอนมาให้สำนักงบประมาณ
แล้ว เพราะฉะนั้นถ้าหากจะให้เกิดความสะดวกในการบริการพ่ีน้องประชาชน
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และเงินตัวนี้ไม่มีคนมาใช้ เนื่องจากยังไม่มี ผอ.สำนักการช่างมาเลย เราก็เลย
เอาเงินเดือนของ ผอ.สำนักการช่างมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่แล้วมาขอความ
เห็นชอบจากสภา ขออนุมัติจากสภา เพราะในหมวดที่จะเอามาใช้เป็นหมวด
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างนี้มันเป็นที่มาของเงินเดือน เพราะฉะนั้นการโอน
รถลงมาก็จะไม่มีผลกระทบต่อใคร เพราะอีกนานกว่าที ่กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะเปิดรับสมัครการสอบผู้อำนวยการสำนักการช่างสอบ
ได้เสร็จถึงจะส่งมา ถึงตอนนั้นถึงจะได้ใช้เงินเดือนตอนนี้เราก็ไม่ได้เอามาหมด
เราเอามาเพียงบางส่วน ในเพียงพอที่จะซื้อครุภัณฑ์ที่มันชำรุด ทรุดโทรมหรือ
บกพร่อง เอามาเพิ่มประสิทธิภาพให้การบริการให้กับพี่น้องประชาชนท่านก็
จะเห็นทั้งหมดว่าเป็นเครื่องไม้เครื่องมือที่จะบริการพ่ีน้องประชาชนทั้งนะครับ
ก็อธิบายให้ท่านสมาชิกได้เข้าใจตามนี้ครับ ขอบคุณครับ  

นายโฆษิต  ธีรกุล ประธานสภาเทศบาล   เชิญท่านสมาชิกอภิปราย  เชิญท่านสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะ ครับ 
นายสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาล  ท่านประธาน ท่านสมาชิกครับผมก็อยากแนะนำอีก

ฝากแนะนำเรื่องเดียวเท่านั้นนะครับท่านประธานคือเครื่องมือต่าง ๆ ไม่ว่าจะ
เป็นเครื่องตัดหญ้า รถต่างๆ อะไรต่างๆ บางครั้งเราสามารถเอามาซ้อม ซ้อม
ได้ใช้ได้อยู่ครับ ผมอยากให้ทางผู้บริหารได้เน้นในการใช้งานหน่อยครับ เห็นว่า
เป็นของเทศบาล ลูกน้องบางคนก็ใช้อย่างไม่ประหยัด อันนี้มันเป็นความจริง
อยู่แล้วครับท่าน ผมก็อยากเสนอให้ทาง ผู้บริหารเน้นสักหน่อยนะครับ บอก
เลยว่าอย่างเครื่องตัดหญ้า เครื่องอะไรเสียหายเราก็ซ่อม ซ่อมได้เราก็ซ่อมแต่ที่
ท่านนายกเสนอมา ผมก็ไม่มีปัญหาหรอกครับ เพราะว่ามันไม่รู้จักพอหรอก
ครับ การพัฒนาบ้านเมืองมันต้องใช้เงิน ใช้งบใช้เครื่องไม้เครื่องมืออย่าง
มากมายมหาศาลไปเรื่อย ๆ ตามอนาคต ตามกาลเวลา มันจะมาใช้ครั้งเดียว
มันเป็นไปไม่ได้นะครับ ผมฝากไว้นะครับท่านประธาน 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  มีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีก  ขอเรียนเชิญครับ  เมื่อไม่
มีท่านสมาชิกอภิปราย ผมขอถามมติที่ประชุมว่าท่านใดเห็นชอบให้โอนเงิน
งบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2567  เพื่อตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่  หมวดครุภัณฑ์  กรุณายกมือ (สมาชิกรับรองจำนวน 14 ท่าน) 
14 เสียง ไม่รับรองจำนวน - ไม่มี - ท่าน งดออกเสียง 1 เสียง ลากิจ 2 ท่าน 
ลาป่วย 1 ท่าน 

 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  6   เร่ือง   อื่นๆ 
นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง อื่นๆ มีท่านสมาชิกท่านใดมี

เรื่องจะเสนอ  ขอเรียนเชิญท่านชญาดล  ฆารเจริญ  ครับ  
นายชญาดล ฆารเจริญ  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนท่านประธานที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน

ครับ ผมนายชญาดล ฆารเจริญ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เขต 1 ผมมี
เรื่องนำเรียนท่านประธาน 1 เรื่องครับ เรื่องที่ 1 เป็นเรื่องเดิมผมได้นำเรียน
และอภิปรายไป 1 ครั้ง เรื่องของตะแกรงเหล็กที่หน้า บขส. ตอนนี้ก็ทรุ ดอยู่
หลายจุดตามที่ผมได้ผ่านเส้นทางนั้นไปและมีประชาชนร้องมา ผมเกรงว่าพ่ีน้อง
ประชาชนจะได้รับอันตรายและเกิดอุบัติเหตุ ก็ขอฝากผ่านไปทางท่านประธาน



                                                                     - ๒๒ - 

 

ไปยังหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง ช่วยลงพื้นที่ไปดูและซ่อมแซมแก้ไขให้กับพี่น้อง
ประชาชน ให้ได้รับความปลอดภัยด้วยนะครับ ส่วนเรื่องที่ 2 การที่ผมได้ลง
พื ้นที ่ไปดูถนนในซอยชุมชนหนองลิ ้นจี ่ตลอดทางเริ ่มตั ้งแต่มุมกุดน้ำกิน 
ร้านอาหารครัวฮักแพง จนสุดซอยทะลุเส้นวัดใต้มีที ่แตกหักชำรุดทรุดโทรม
หลายจุดทั้งเส้นเลย ประชาชนร้องเรียนผมมาว่าค่อนข้างลำบากและคับแคบ
ก่อให้เกิดอันตรายง่าย ฝากให้สำนักช่างลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือซ่อมแซม
ให้กับพี่น้องประชาชนด้วยนะครับ เรื ่องที่ 3 เรื ่องนี้ประชาชนร้องเรียนมา
เช่นกันครับผมได้ไปออกกำลังกายที่บริเวณสวนสาธารณะกุดน้ำกินและได้
สังเกตเห็นว่าแผ่นกระเบื ้องที่ปูฟุตบาทรอบบริเวณกุดน้ำกินแตกหักชำรุด
หลายๆจุด เป็นจำนวนมาก ประชาชนที่ไปใช้สถานที่เดินวิ่งออกกำลังกาย ให้
ช่วยทางเทศบาลมาใช้แก้ไขซ่อมแซม ทำให้รู้สึกว่าประชาชนก่อเกิดอุบัติเหตุ
สะดุดหกล้ม ก็ขอฝากทางสำนักช่างช่วยพิจารณาและแก้ไขเพื ่อให้พี ่น ้อง
ประชาชนได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยด้วย ครับขอบคุณครับ  

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญท่านจำลอง  ใจไหว  ครับ  
นายจำลอง ใจไหว  สมาชิกสภาเทศบาล   เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร

เจ้าหน้าที่กองฝ่ายทุกท่านครับ ครับท่านประธานสภาผมจำลอง ใจไหว สมาชิก
สภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เขต 1 ครับสำหรับในวันนี้วาระอื่น ๆ ครับ ผมก็จะ
มีเรื่องนิดเดียวครับ นิดหน่อยครับที่ผ่านมาขอชื่นชมเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ของ
เราในพื้นท่ีของผมนะครับ ตลาดฮิมน้ำปาวนะครับ ที่เดินผ่านมาทุกครั้งทุกรอบ
ก็ได้รับความชื่นชมจากพี่น้องหลายคนหลายฝ่ายหลายสถานที่ตลอดจนถึง
นักท่องเทีย่วอธิเป็นพ่ีน้องที่มาจากจังหวัดอ่ืน ๆ ก็มีนะครับได้ผ่านมาเจอมาเห็น
นะครับ ตลาดฮิมน้ำปาวของเรา ผมก็อยากให้ตลาดฮิมน้ำปาวนี้ทราบว่าตอนนี้
เป็นวาระของจังหวัดแต่ดูแล้วนะครับ ที ่ผ่านมา 2-3 รอบที่ผ่านมาก็มีแต่
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ของเรามีน้อง ๆ จากหอศิลป์และสำนักศึกษาไปส่วนใหญ่
ไปกำกับ ไปดูแลช่วยเหลือพ่ีน้อง ผมก็ไม่ทราบว่าในเมื่อเป็นวาระของจังหวัดจะ
จัดตลาดฮิมน้ำปาวเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของเมืองกาฬสินธุ์ ก็เห็นมีส่วนเดียวนะ
ครับก็เห็นมีบ้างวัฒนธรรมก็มีไปร่วมด้วย แต่ว่าส่วนอื่นที่จะช่วยทุกสิ่งทุกอย่างก็
ยังไม่เห็นนะครับ ก็อยากฝากท่านประธานผ่านไปยังผู้บริหารว่าเราควรจะ
ดำเนินการช่วยกันให้มากกว่านี้ของผมในความคิดของผมเป็นอย่างงั้นนะครับจัด
สถานที่ให้มากกว่านี้ ผมขอฝากด้วยนะครับ เรื่องที่ 2 งานลอยกระทงที่ผ่าน
มานะครับจัดที่กุดน้ำกิน แก่งดอนกลาง และตั้งสถานที่ให้ลอยกระทงที่บริเวณ
ตลาดฮิมน้ำปาวอันนี้ปีนี้สุดยอดครับท่านประธาน ขอชื่นชมนะครับในแนวคิด
ของท่านทั้งหลายนะครับที่มีการจัดลลอยกระทงอยู่ตรงตลาดฮิมน้ำปาวแต่ว่า
ส่วนประกอบก็ยังมีน้อยอยู่ผมขอชื่นชมครับในการจัดตรงนี้ครับปีที่ผ่านมาคน
น้อยนะครับแต่ว่าปีนี้ดูเยอะมากนะครับไปลอยกระทงที่สถานที่ตรงนี้เราควรจะ
ให้ปีต่อไปก็ขอให้ส่งเสริมให้มากกว่านี้ ปีนี้ก็ถือว่าสุดยอดนะครับ ขอชื่นชมครับ 
แล้วมาทีนี้ครับท่านประธานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 2 - 3 ครั้ง ผมได้เสนอต่อ
ที่ประชุมสภาแห่งนี้เกี่ยวกับฟุตบาทที่ด้านหน้าสถานีอนามัย ผมพูดมารอบนี้
เป็นรอบที่ 4 แล้วครับยังเป็นหลุมเป็นบ่ออยู่เลยนะครับ เมื่อเช้านี้ก็ตกหลุมวิ่ง
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ไปๆ ก็ทรุดมีพี่น้องวิ่งขาเกือบแพง พอดีหลบทันพื้นดินที่มันทรุดขอฝากนะครับ 
พ้ืนที่ตรงนี้เราก็จัดงานตรงนั้นบ่อยๆ ทุกเช้า ทุกเย็นมีพี่น้องมาออกกำลังกายพ้ืน
ฟุตบาทตรงนั้น ผมพูดมา 3 รอบ รอบนี้เป็นรอบที่ 4 ขอฝากเรียนด้วยนะครับ 
พี่น้องประชาชนของผมเขาฝากผมมา ผมขอฝากเพียงเท่านี้ครับท่านประธาน 
ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญท่านสุขุม  เบญจมาศ  ครับ  
นายสุขุม  เบญจมาศ  สมาชิกสภาเทศบาล   เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 

กระผมนายสุขุม สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เขต 1 ในระเบียบวาระที่ 6 
เรื่อง อ่ืนๆ นะครับ ผมอยากทราบว่าการสร้างบ้านของคุณยายตุ๋น ซึ่งอยู่ที่คลอง
คุ้มห้วยซึ่งตอนนี้ทางช่างได้เข้าไป 1 เดือนจะได้แล้วครับ อยากทราบปัญหาว่า
ปัญหาที่ต้องไม่เข้าไปมันเกิดจากปัญหาอะไรผมจะได้ไปชี้แจงให้เจ้าของบ้านได้
ทราบครับ ขอบคุณครับ  

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญท่านนพดล  แก้วพูล  ครับ  
นายนพดล  แก้วพูล  สมาชิกสภาเทศบาล ขอบคุณครับท่านประธานครับ เรียนท่านประธานสภา ท่าน

สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านนะครับ กระผมนายนพดล  แก้วพูล สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เขต 1 ในวาระอื่น ๆ นะครับเป็นเรื่องแรกที่จะต้ออง
กล่าวขอบคุณ โดยเรียนพระคุณหลวงพ่อเจ้าอาวาสวัดใต้โพธิ์ค้ำ ท่านก็ฝากมา
ขอบคุณมาทางเทศบาลโดยเฉพาะท่านนายกเทศมนตรี การจัดงานของวัดจะ
เป็นบุญทอดเทียนโฮม มีประกวดสารพันพื ้นบ้านตั ้งแต่นั้ นนะครับในช่วง
เข้าพรรษาก็มาถึงตอนกวนข้าวทิพย์ในช่วงเทศกาลออกพรรษาและก็เมื่อที่ผา่น
มาที่ไม่กี ่วันที่เป็นบุญมหากฐินทางวัดก็มีหนังสือถึงท่านนายกเรื่องขอความ
อนุเคราะห์หลายๆ อย่างซึ่งก็ได้รับความสนับสนุนจากทางเทศบาลเป็นอย่างดี
นะครับ ท่านนายกก็ให้เกียรติไปร่วมด้วยหลายท่านก็ไปร่วม ท่านรองนพสิทธิ์ ก็
เห็นอยู่นะครับก็ทางหลวงพ่อพระเดชพระคุณพระครูปริยัติผู้ที่คุมด็อกเตอร์เจ้า
อาวาสท่านก็ฝากขอเจริญพรขอบคุณมาจากคณะผู้บริหารทางคณะพนักงาน
เทศบาลที่ไปช่วยอย่างก็มีปัญหานิดหนึ่งก็เรียนฝากท่านประธานทางท่าน
ผู้บริหาร ในเรื่องขอเต้นท์บางทีก็ผมขอให้ทางหลวงพ่อขอมาอนุเคราะห์มาก็ขอ
มา 3 วันอย่างนี้นะครับจะไปวันไหนก็ได้ให้เวลา 3 วัน พวกเราก็ทราบว่าทาง
เทศบาลเต็นท์ไม่พอต้องไปใช้ตรงโน้นตรงนี้ ผมในทางผู้ประสานงานตรงนั้นก็
พยายามยืมเต็นท์ชุมชนให้แต่เพียงเจ้าหน้าไปขนให้ เก็บให้เท่านั ้นเองพอ
บางครั ้งก็มาไปก่อนก็มีโดยไม่ได้บอกอย่างนี ้แล้วค่อยโทรไปวันนั ้น มันก็
ฉุกละหุกบางทีก็บ่นว่างานเยอะอย่างงั้นอย่างนี้คือเรามันเยอะอยู่แล้วนะครับว่า
ผมเข้าใจอยู่แล้วนะครับเพราะว่าผมไม่อยากตำหนิหรอกครับท่านประธานแต่ว่า
ให้โอกาสทั้ง 3 วัน ท่านจะไปวันไหนก็ได้นะครับ ท่านนายกก็ให้ความเมตตา
ท่านไปช่วยไปดูนะครับในเรื่องของเวทีก็ดีนะครับ ทางหลวงพ่อก็ฝากเจริญพร
ขอบคุณมานะครับ ขออนุโมทนาบุญด้วย  เรื่องที่ 2 ฝากนะครับเมื่อสักครู่นี้
ขอบพระคุณนะครับท่าน ผอ. สมชาย เรื่องขยะที่ใกล้ๆกับต้นโพธิ์ ลานโพธิ์ มัน
ก็เป็นทางวัดด้วยบางทีต้นไม้ในวัดมันก็เจริญเติบโตขึ้นมาตัดบ้างนะครับ ก็ไป
วานเขานั้นละบางที เดือน 1 หรือ 2 เดือนก็ยังไม่เห็นไปเก็บก็มีก็เลยเรียนฝาก
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ท่านแล้วล่ะ ถ้าเดือน 1 ไปสัก 2 ครั้งก็ยังดีนะครับ ก็เข้าไปในวัดเลยไม่ใช่ไป
จอดอยู่ด้านข้างถนนแล้วก็มาลากถังขยะออกไปเท ผมอยากให้เข้าไปในวัดเลย
นะครับมันจะได้สะอาดก็ต่อไปเราจะมีศูนย์ฟอกไตอยู่ตรงนั้นแล้วก็มีพี่น้อง
ประชาชนมาจากต่างจังหวัด โรงเรียนผู้สูงอายุมาบ่อยนะครับเป็นหน้าเป็นตา
เราก็อยากให้ได้รับการชื่นชมในจุดนี้ด้วยก็ฝากด้วยท่าน ผอ.สมชายนะครับขอ
อนุญาตที่เอ่ยนามนะครับก็รับปากเดือนละ 2 ครั้งนะครับ ไปดูให้หน่อยนะครับ 
ก็หลายๆ สิ ่งหลายๆ อย่างที ่นำได้เรียนสภาแห่งนี ้ก็เพื ่อร่วมกันดูแลพี่น้อง
ประชาชนเรา ช่วงที่ผ่านมางานเยอะๆจริง ครับไม่ว่าจะเป็นงานกฐินนี้แหละ
ส่วนใหญ่นะครับที ่ต ้องไปเทศบาลจะต้องไปดูแลหลายๆที ่หลายๆ แห่ง 
โดยเฉพาะเทศบาลเขาเป็นเจ้าภาพด้วยทีนี้ วัดไหนไม่มีในเขตเทศบาล เทศบาล
ก็รับไปทอดถวายให้ถือว่าเป็นอนิสงค์เป็นบุญกุศลของพวกเราแล้วฝากอีกจุด
หนึ่งในเรื ่องของฟุตบาทที่มันชำรุดตอนนี้ต้นไม้มันรากแทงขึ้นมาถนน ถนน
ด้านหน้าสำนักงานทนายความเบญจมินทร์ต้นใหญ่แล้วรากของมันไปทำให้
ฟุตบาทตรงนั้นแตก แตกมากเลยครับท่านนายกผ่านไปก็ดูด้วยนะครับ ฝากท่าน
นายกด้วยนะครับ ฝากท่านประธาน ท่านเลขานายก และผู้บริหารอยู่ใกล้ๆ อู่
แสงประทีปเรานะครับถ้าปรับปรุงได้ด้วยก็จะดี เขาไปนั่งเล่นหมากรุกตรงนั้น
เป็นสถานที่พักผ่อนคลายความเครียดให้พี่น้องประชาชนนะครับ ก็ไม่มีอะไร
ฝากมากนะครับช่วงนี้เป็นหน้าหนาวอากาศเมืองไทยก็หนาวแค่นี้แต่ว่าสิ่งสำคัญ
อากาศมันแห้งนะครับ ก็ฝากในเรื่องของฝุ่นละอองด้วยนะครับ ทราบว่าหลายที่
โดยเฉพาะในกรุงเทพก็มีปัญหาฝุ่นละออง pm2.5 การเผาขยะและในเรื่องของ
อากาศแห้งยังเกิดอัคคีภัย ก็ดูแลกันก็ขอขอบคุณทุกๆส่วน ทุกๆ ท่านที่มีส่วนได้
เข้ามารับใช้พี่น้องประชาชนและก็ให้บริการพี่น้องประชาชน ผมก็เห็นนะครับ
พนักงานเจ้าหน้าที่ก็ทำหน้าที่ตามนโยบายก็ขอชื่นชมนะครับ ปีใหม่นี้ก็ใกล้จะ
ถึงแล้วขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะครับ อายุมั่นขวัญยืนดูแลพี่น้องของเรา
ไปนานๆ นะครับขอบพระคุณครับ  

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล    เชิญท่านจำลอง  ใจไหว ครับ 
นายจำลอง  ใจไหว  สมาชิกสภาเทศบาล    ก็ขออีกนิดเดียวนะครับในวันนี้พ่ีน้องก็โทรศัพท์ทางไลน์บอก

ว่าเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมาบุญกฐินของวัดเหนือนะครับ พ่ี
น้องอยากฝากมาวันนี้ อยากฝากขอบพระคุณท่านนายก ท่านรองนายก ทุกท่าน
นะครับพร้อมคณะเจ้าหน้าที่ผู้บริหารทุกกองฝ่ายทุกท่านทุกคนที่ได้ร่วมด้วย
ช่วยกันนำองค์กฐินไปทอดถวายในวัดเหนือ ในวันที่ 18 ที่ผ่านมาพี่น้องชุมชน
วัดเหนือพร้อมด้วยพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณ กับเจ้าอาวาสต้องขอกราบ
ขอบพระคุณท่านนายกพร้อมคณะผู้บริหารทุกๆ ท่านนะครับในวันนี้ในนาม
ชุมชนชาวว ัดเหนือต ้องขอกราบขอบพระคุณไว ้เป ็นอย่างส ูง ขอกราบ
ขอบพระคุณครับ  

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล    เชิญท่านสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะ  ครับ  
นายสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาล  ท่านประธานที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ กระผม

สิทธิภรณ์ ตุงคะเตชะ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เขต 1 ท่านประธานก็
ขอรบกวนเวลานิดหน่อยก็มีพี่น้องประชาชนได้ฝากผมมาหลายเรื่อง เอาเป็นว่า
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ก่อนอื่นครับท่านประธานผมต้องขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับทางเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ์ของเรานะครับที่ได้รับรางวัลเมืองสุขภาพดีระดับทองและก็ยัง
ได้รับการประเมินผลงานได้อย่างยอดดเยี่ยม 9.4 เกือบเต็ม 10 ก็เป็นปกติครับ
ธรรมดาไม่แปลกสำหรับเทศบาลที่ได้รับมาตรฐานมีบุคลากรที่มีคุณภาพเช่นนี้
ไม่แปลกนะครับท่านประธานก็ได้มาอยู่ตลอดเป็นเรื่องปกติธรรมดาโดยเฉพาะ
ท่านนายกครับผม มีอำนาจหน้าที่ใหญ่โตขนาดไหน มีทรัพย์สินเงินทองมากมาย
ก็ไม่มีความหมายถ้าสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงครับท่านประธาน โบราณเขา
บอกไว้ว่าไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐครับท่านประธาน ผมเคยเสนอมาครั้ง
หนึ่งแล้วกับทางเทศบาลของเราในสภานี้แหละครับท่านประธานคงจำได้นะ
ครับ ผมอยากให้สร้างความเจริญด้านสุขภาพ จิตใจ สำคัญนะครับถ้าเราสร้าง
ความเจริญทางด้านวัตถุมากมายมหาศาลไหนจะสร้างไหนจะสร้างสนามบิน 
ไหนจะสร้างรถไฟฟ้ามันเป็นไปไม่ได้หรอกครับในเมืองกาฬสินธุ์ของเรา ผมจึง
อยากเสนอความคิดผมนะครับผมจึงอยากเสนอมาหลายครั้งแล้วขอให้สร้าง
ความเจริญทางด้านสุขภาพในทางด้านจิตใจ ทางด้านสุขภาพมันทำง่าย ทำได้
ทุกเวลาไม่ต้องเลือกที่เดินออกกำลังกายเราก็เดินออกกำลังกายแล้วนี้ครับด้าน
จิตใจก็เหมือนกันอย่างประเทศญี่ปุ่นเขาวิจัยออกมาแล้วผมก็เคยพูดอยู่ครั้งหนึ่ง
แล้วว่าคนที่มีอายุเท่ากันสมมุติว่าอายุ 50 กับ 50 เท่ากันคนที่ออกกำลังกายยัง
จะแข็งแรงจะมีอายุยืนนานกว่าคนที่ไม่ออกกำลังกาย 10 ปีนะครับท่าน
ประธาน ประเทศญี่ปุ่นที่ผมอ่านมามันเป็นประโยชน์มากครับ ผมเห็นด้วยและ
ผมยินดีมากที่เห็นทางเทศบาลได้รับเมืองสุขภาพ ผมอยากเสนอไปทางผู้บริหาร
ให้ทำเป็นจริงเป็นจัง อย่างประเทศจีนก่อนเขาจะทำงานเขาต้องออกกำลังกาย
นิดหน่อยก็ยังดีนะครับท่านประธาน เพราะว่ามันเป็นประโยชน์มากและก็ไม่ได้
ใช้งบประมาณอะไรมหาศาลอะไรเหมือนอย่างเราทำความเจริญทางด้านวัตถุ 
ผมจึงขอให้ทางผู้บริหารได้เน้นตรงนี้ ทางผู้บริหารได้ไปเดินออกกำลังกาย ได้ไป
มีกิจกรรมขี่จักรยาน ผมก็ดีใจด้วยอย่าไปสร้างความเจริญทางด้านวัตถุมัน
เป็นไปไม่ได้หรอก GDP ของประเทศไทยทุกวันนี้มันตก แค่ 1.5 มันต่ำกว่า
ประเทศอาเซียนของเราอยู่ท้ายๆ เลยประเทศไทย นักวิชาการบางคนเขาบอก
ว่ามันไม่เป็นความจริงการใช้จ่ายของประเทศไทยสูงถึง 8% ก็คนไทยอย่าง
ลูกน้องผมคนทีพู่ดมามี 100 -  200 คนไทยนิสัยเป็นอย่างนั้นท่านประธานก็รู้
นะครับผมถึงอยากให้ทำตรงนี้ให้มันดีๆ เป็นที่ยอมรับของพี่น้องประชาชนแต่
เราไม่ต้องใช้อะไรมากประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เท่านั้นนะครับท่านประธาน และ
ก็อีกเรื่องนะครับท่านประธานผมเบื่อกับพวกนักวิชาการเลือกข้างมากมันเป็น
อะไรหนักหนากับพี่น้องประชาชนมันไม่เห็นหัวของพี่น้องประชาชนเลย ทั้ง ๆ 
ที่รัฐบาลนายกเขาจะแจกเงินดิจิตอล 10,000 บาท ก็ไปขัดขวางเขาเงินเดือน
เป็นแสนล้านขอบคุณท่านประธาน มีอีกเรื่องหนึ่งนะครับเขาฝากท่านประธาน
มานะครับผมเก็ฝากครั้งหนึ่งแล้วหมู่บ้านไหมไทยเขาฝากท่านมาบอกว่าให้
ประธานอ๋ันมาทำถนนทางเข้าให้หน่อยมันเป็นหลุมทางเข้าหมู่บ้านไหมไทยเขา
เป็นแฟนคลับท่านนะครับอันนี้เขาฝากมา ผมเอาไปใส่ให้ครั้งหนึ่งแล้วมันขรุขระ
มันเล็กน้อยเกินไป เขาเลยฝากมาเป็นผู้หญิงนะครับ แล้วก็อีกเรื่องเขาให้ออกชื่อ
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เลย รองประธานชุมชนกุดยางเขาฝากมาให้ออกชื่อเลยในสภาบอกให้พูดให้
หน่อยท่าน  ผมก็ขอพูดนะครับท่านบอกว่าอยากให้ทางเข้าหรือทางออก
กาฬสินธุ์ทำถนนสวย ๆนะครับ ตีเส้นสวยๆ อย่างหน้าวัดใต้ไปถึงสามแยกไฟ
แดงครับ ไปดูที่อำเภอจังหารเข้าไปถึงในเขตของตัวเมืองร้อยเอ็ด เขาตีเส้น
สวยงามมาก ผมก็ไม่รู้เหมือนกันเขาฝากมาให้ทางเทศบาลเราได้รับรู้จะทำได้
หรือไม่ทำก็อีกเรื่องหนึ่งอันนี้เขาฝากมานะครับ ผมก็ไม่รู้หรอกว่างบประมาณ
เรามีเท่าไหร่ไม่ใช่ว่าคิดอยากทำได้ขาก็ไม่รู้ประชาชน สท. มาทำอันนี้อันนั้นให้
หน่อย ผมไม่มีอำนาจไม่ได้ถืองบประมาณ สมาชิกสภามีหน้าที่สนับสนุนเท่านั้น
ถ้าทำไม่ได้ก็ด่าเรา ต่อว่าสท. เป็นหนังหน้าไฟตลอดพูดง่าย ๆ สท. ผมก็เลยบอก
ว่าถึงท่านนายก ผมว่าไปขอกับท่านท่านดีจะตายไม่ต้องไปเกรงใจท่านหรอกเขา
มาอาศัยรับใช้บริการพี่น้องประชาชนท่านจะไปเกรงใจท่านทำไม ผู้บริหารต่าง 
ๆ ไม่ใช่เห็นแต่ สท. ก็รีบมาไม่ใช่เขาเกรงใจส่วนมากพี่น้องประชาชนไปพูดกับ
ท่านเลยเพราะพูดกับท่านเสร็จท่านสั่งปั๊บ พนักงานต่างกันกับสท. อย่างกับ
หมู่บ้านแสนสุข สุขใจ เขาขอผมที่ทางเข้าบ้านมันเป็นถนนผุพัง ผมก็เขียนคำ
ร้องตอนนี้ก็ยังไม่ไปทำให้เขาเลย ผมก็ไม่ว่าหรอกครับ ผมเป็นหน้าไฟยอมรับทุก
สิ่งทุกอย่างแล้วแต่ผมก็อยากฝากท่านผู้บริหารไปหน่อยนิดเดียวครับสั่งเลยครับ
แค่เอาปากสั่งลูกน้องมันดิ้นหัวชนกันมันต่างกันจากสมาชิกนะครับ ถ้าสมมติว่า
ท่านนายกสั่งตอนนี้วิ่งชนกันเสร็จเรียบร้อย ๆ ผมอยากฝากอย่าโกรธผมนะครับ
เพราะว่าผมเป็นทาสรับใช้ประชาชน เขาฝากมายังไงผมก็พูดไปอย่างนั้นนะครับ
ท่านประธาน ขอเท่านั้นนะครับท่านประธานขอบคุณครับท่านประธาน 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญท่านนายกเทศมนตรี  ครับ  
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรี  เรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกครับก็รับฝากทุกเรื่อง

เลยนะครับและก็ในส่วนของเรื่องในงานโยธาไม่ว่าจะเป็นตะแกรงเหล็กหน้า 
บขส. ถนนในซอยหนองลิ้นจี้ หรือกระเบื้องฟุตบาทกุดน้ำกินนะครับ หรือไม่
ฟุตบาทหน้าดับเพลิงนะครับ ฟุตบาทถนนพรรณานะครับ บริเวณสำนักงาน
ทนายเบญจมินทร์หรือไม่ก็บริเวณทางเข้าหมู่บ้านไหมไทย ถนนกุดยางสามัคคี 
หรือหมู่บ้านสุขใจก็เรียนให้ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านให้ทราบว่าตอนนี้
ท่านปลัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ท่านก็รับรักษาตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักการ
ช่างอีกตำแหน่งหนึ่งนะครับ เพราะฉะนั้นท่านก็นั่งอยู่ตรงนี้แล้วก็คิดว่าท่านจะ
ไปกำกับดูแลคาดว่าก่อนปีใหม่น่าจะเรียบร้อยนะครับท่านปลัดครับ ครับทุก
เรื่องนะครับก่อนปีใหม่จะเรียบร้อย เรื่องฟุตบาทอยู่หน้าดับเพลิงเขาก็รายงาน
ผมว่าได้ทำแต่ว่าดินมันไหลลงอันเนื่องจากว่าตัวแผ่นพื้นคอนกรีตที่กั้นเอาไว้ใน
เวลาฝนตกลงมามันก็ชะดินไหลลงไปในน้ำมันเลยก็เกิดเป็นโพรงตัวฟุตบาทก็
เป็นก้อนซีเมนต์มันยุบลงไปแต่ผมก็เห็นว่าก็ทำอยู่แต่ก็อาจจะทำไม่ยาวก็ฝาก
ท่านปลัดนะครับในฐานะผู้อำนวยการสำนักการช่างส่วนตลาดฮิมปาวเป็นความ
ร่วมมือทางสำนักงานกระทรวงวัฒนธรรมแจ้งมาเลยถ้าหากให้ทุกสำนักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดทุกจังหวัดไปหาว่าจังหวัดตัวเองตรงไหนที่มีตลาดน้ำหรือ
ตลาดริมน้ำให้เข้าไปดำเนินการประสานและก็สนับสนุนขับเคลื่อนให้เกิดเป็น
ตลาดให้ได้แล้วทางสำนักงานวัฒนธรรมก็เห็นว่าของเรามีตลาดริมน้ำตรงกับ
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วัตถุประสงค์ของเขาแต่มันเป็นปีแรกเป็นคำสั่งของผู้บริหารกระทรวงสั่งมาแต่
ไม่มีงบประมาณ เขาก็ตั ้งงบประมาณให้ได้ไม่มากแค่ช่วยนิดๆหน่อยๆ แต่ปี
ต่อไปน่าเชื่อว่าจะได้รับการสนับสนุนมากกว่านี้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเทศบาลได้ริเริ่ม
ขึ้นผมก็อยากให้มันยั่งยืน ถาวร เป็นตลาดปิดนี้นะครับ ก็พยายามขับเคลื่อนจัด
กิจกรรมอยู่เรื่อย ๆ และกลางเดือนธันวาคมก็มีกิจกรรมใหญ่ที่ทาง บพท คือ
หน่วยงานที่มาจัดงานฟื้นใจไทยที่มาช่วยเราจัดตลาดน้ำทุกอย่างก็จะมาจัด
กิจกรรมให้กับราอีกนะครับ ก็ร่วมมืออีกก็คงจะมีอะไรที่คึกคักอยู่ตลอดเวลาที่
ตลาดริมน้ำส่วนบ้านยายตุ๋นต้องบอกว่าเป็นบ้านที่ทรุดโทรมและทางเจ้าหน้าที่
ของเราโดยเฉพาะผู้กองสาธารณสุขหัวหน้าศูนย์สาธารสุขของเรานี้อยากจะให้
ซ่อมแซมดูแลพัฒนาคุณภาพชีวิตให้อย่างมากเลย เราเป็นประสานที่สำนักงาน
พัฒนาความมมั่นคงของมนุษย์ขอรับเงินอุดหนุนซึ่งเขาสามารถที่จะมาซ่อมแซม
บ้านได้ในวงเงิน 40,000 บาท แต่พอไปขอก็ไม่เข้าเงื่อนไขเขาเนื่องจากที่ดิน
เป็นที่ดินสาธารณะบุกรุกเขาไม่สามารถที่จะอนุมัติให้ได้จึงไม่ได้เงินก้อน เมื่อ
ไม่ได้เงินก้อนนี้จึงทำให้บ้านทรุดโทรมทั้งหลังแลยไปเอาเงินที่ขอรับบริจาคจาก
มาจัดกิจกรรมเป็นโครแก้จนคนกาฬสินธุ์ที่ท่านรองศศิธรขับเคลื่อนมา 2 ครั้ง
แล้วก็ได้เงินมาประมาณแสนกว่าบาท แต่ระเบียบการจ่ายเงินตัวนี้มันก็ไม่มาก
เพราะเรามีเงินไม่มากเพราะเราอยากดูแลพี่น้องประชาชนทั้งหมดเราก็ตั้ง
งบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซมบ้าน 2,000 -  5,000 บาท ก็ไม่ได้เยอะ
เพราะฉะนั้นการก่อสร้างก็อาจจะได้ช้า เราเลยขอความช่วยเหลือจากทาง
ผู้ต้องขังทางท่านผู้บัญชาการเรือนจำก็ส่งคนมาช่วย ตอนนี้รับรองไม่ทิ้งทำได้
แน่นอน ความคืบหน้าขออนุญาตทางผู้อำนวยการกองสวัสดิการซึ่งรับผิดชอบ
เรื่องนี้ ยังไงก็ดูดีแน่นอนคุณภาพชีวิตต้องดีขึ้นกว่าเก่าแน่นอน ขอเชิญอธิบาย
เพ่ิมเติมนิดหนึ่งเก่ีบวกับบ้านยายตุ๋น ส่วนท่านอ่ืนๆ ก็ไม่มีอะไรนะครับ เรื่องรอง
ประธานกุดยางสามัคคีเขาคงจะไม่ทราบว่าเราได้รับงบประมาณมาตอนนี้ก็อยู่ที่
การศึกษาและออกแบบ น่าจะพูดถึงทางไปร้อยเอ็ดเป็นทางถนนทางหลวง
แผ่นดินอยู่ในความดูแลของกรมทางหลวงของเราเป็นทางหลวงท้องถิ่นซึ่งเป็น
ทางหลวงระด ับต ่ำกว ่าเกรดของทางหลวงแผ ่นด ินแต ่ เราก ็จะทำเต็ม
ความสามารถฝากทางท่านผู ้อำนวยการท่านปลัดเทศบาลว่าออกแบบให้ดู
เหมือนกับมาตรฐานทางหลวงแผ่นดินด้วยมันก็ด้วยสวยงามเอง ขออนุญาต 
ท่านผอ.สวัสดิการ ครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญ ผอ.กองสวัสดิสังคม  ครับ  
นางสาวศิวิมล  มงคลสินธุ์   ผอ. กองสวัสดิการสังคม  กราบเรียนท่านประธาน และสมาชิกสภาในที่

ประชุมในกรณีที่บ้านยายตุ๋นได้รับการปรับสภาพบ้าน เนื่องจากว่าเราได้รับ
ข้อมูลส่งต่อมาจากระบบสาธารณสุข Long term care เรื่องบ้านยายตุ๋นที่มี
สภาพชำรุดทรุดโทรมและก็ประกอบกับก่อนหน้าที่เราขอไปปรับสภาพบ้านนะ
ค่ะ คือไม่มีรั้วกำแพงนะคะ ทำแล้วกำแพงบ้านทำต่อซึ่งเป็นอันตรายต่อบ้าน
ยายตุ๋นแล้วก็ช่างได้ไปสำรวจเบื้องต้นแล้วว่าไม่มีเหล็กยึดผนังบ้านเลย และก็มี
ปลวกกินทั้งหลังนะคะและก็ไปดูแล ดูแลเสร็จเรียบร้อยแล้วมันเกินงบประมาณ
ของโครงการแก้จนซึ ่งเป็นบ้านทั ้งหลังจะต้องไปดำเนินการและก็ค ่อยๆ 
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ดำเนินการนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าพื้นที่นั้นเป็นพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขัง น้ำท่วม
ตลอดทุกปีและก็ทางกองสวัสดิการได้ประสานเรือนจำผู้คุมนะคะมาดำเนินการ
แล้วระยะหนึ่ง ซึ่งก็ได้เทให้มีความมั่นคง ถาวรมากขึ้นและตอนนี้ได้อยู่ระหว่าง
ดำเนินการก็คือมีภาคเอกชนเข้ามาดูนะคะ ขอนำเรียนแค่นี้ค่ะ ขอบคุณค่ะ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  สำหรับการประชุมสภาเทศบาลในวันนี้  กระผมได้ดำเนินการ
ประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 จนครบ
ทุกระเบียบวาระแล้ว  ผมต้องขอขอบคุณคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
หัวหน้าส่วน  การงาน  เลขานุการสภาเทศบาล  เจ้าหน้าที ่สภาเทศบาล  
ผู้บริหารโรงเรียนตลอดจนประชาชนในเขตเทศบาลที่รับฟังการประชุมสภาใน
ครั้งนี้ทุกท่านและที่รับฟังผ่านทางเสียงตามสาย  ที่ได้ทำให้การประชุมในวันนี้
เป็นที่เรียบร้อย  ผมขอปิดการประชุมครับ 

0 

เลิกประชุมเวลา 11.00 น.  
   

 (ลงชื่อ)     ผู้ถอดเทปรายงานการประชุม 
               (นางสาวปริยาภรณ์    ศิริพานิช) 
               นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 

 
(ลงชื่อ)                    ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม 

                 (นางสาวจันทร์ตรี   กอสัตย์) 
                          หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

 
(ลงชื่อ)     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

              (นางสาวพิมพ์พิชชา  อ่อนณะนัย)   
                   หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล   
 

(ลงชื่อ)                 เลขานุการสภาเทศบาล 
                              (นายอภิวัฒน์  ปะกิทัง)   
                                  รองปลัดเทศบาล 
 
คณะกรรมการฯ  ได้ตรวจรายงานการประชุมแล้ว  เมื่อวันที่          เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2567  
รับรองถูกต้อง  

 

(ลงชื่อ)     
       (นายกฤษฎา  เวียงวะลัย) 

       ประธานกรรมการ 
 
(ลงชื่อ)     

    (นายณัฐณรงค์  สนศรี) 
   กรรมการ 
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(ลงชื่อ)     
     (นายลิขิตร  จงสมชัย) 

     กรรมการ 
 
(ลงชื่อ)     

       (นายสมศักดิ์  เวียงวะลัย) 
       กรรมการ 

 
(ลงชื่อ)     

       (นางสาวจำลอง  ภูเต้านาค) 
       กรรมการและเลขานุการ 

 
สภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  มีมติรับรอง  เมื่อวันที่           เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2567 

  
 

(ลงชื่อ)     
                  (นายโฆษิต  ธีรกุล)   
                    ประธานสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 

 
 
    
 

 


